



## Cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết và thống nhất



● Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc vào sáng 10/4. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trang 3

VIỆT NAM - MALAYSIA:

### Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp bà Dato' Sri Azalina Othman Said, Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Cải cách thể chế (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia) và Đoàn công tác của văn phòng Thủ tướng Malaysia đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Trang 6

PGS.TS NGÔ TRÍ LONG:

### "Khu vực kinh tế tư nhân cần chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo thể chế"



Trang 9

CHÀO NGÀY MỚI

### Sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông

Ngày 9/4, tại cuộc gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức; Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu lay động lòng người.

Trang 2

### "Đặc khu tài chính" không thể thiếu các cơ chế vượt trội về tài chính

Trang 5

### Khi công nghệ ảnh hưởng đến sức khỏe của các gia đình

Trang 12

## Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế

Sáng 10/4, theo đề nghị của phía New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon để trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Qua điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước những biến động của tình hình kinh tế - thương mại quốc tế, Việt Nam bình tĩnh, không hoang mang, không chủ quan, lơ là, sẵn sàng chủ động thích ứng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phương châm của Việt Nam là kiên trì, chủ động đối thoại, hợp tác với Hoa Kỳ và các đối tác để giải quyết khó khăn, vướng mắc trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tránh đối đầu, làm phức tạp thêm tình hình.

Thủ tướng đề nghị Việt Nam và New Zealand tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ thương mại mà hai nước hiện là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại - đầu tư song phương trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục đa dạng hóa các mặt hàng xuất - nhập khẩu của hai bên, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026.

Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ



● Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon để trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. (Ảnh: VGP)

thống thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định, thịnh vượng của từng quốc gia cũng như trên toàn cầu. Thủ tướng Christopher Luxon nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước cả trên bình diện song phương và các khuôn khổ hợp tác đa phương trong thời gian tới. **H.T**

## Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Sáng qua (10/4), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TP HCM đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hội thảo sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 20/4 với chủ đề: "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam". Ban Tổ chức đã nhận được 125 bài tham luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và các

Bộ, ban, ngành, nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Đại tá, TS Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của ý chí thống nhất non sông và khát vọng hòa bình của Nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh -

nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hội thảo cũng sẽ cung cấp những tư liệu mới, những luận điểm, luận cứ khoa học sâu sắc, để làm rõ quá trình chuẩn bị, diễn biến chiến dịch, vai trò và sự phối hợp của các lực lượng tham gia chiến dịch; làm rõ bối cảnh lịch sử, tình hình quốc tế, trong nước; làm nổi bật tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo của Nhân dân và lực lượng vũ trang cả nước, trực tiếp là quân và dân miền Nam, làm sâu sắc thêm nghệ thuật quân sự độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

**LAM HẠNH**

## Bưởi Việt Nam chính thức xuất hiện trên kệ siêu thị Lotte Hàn Quốc

Ngày 10/4/2025, trái bưởi Việt Nam đã chính thức được bày bán tại hệ thống siêu thị Lotte Mart tại Hàn Quốc. Theo Bộ Công Thương, sau khi lô hàng đầu tiên được phân phối tại chi nhánh Lotte Mart Jamsil, tập đoàn này dự kiến sẽ mở rộng phân phối ra các chi nhánh khác nếu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Cùng với đó, Thương vụ,

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin thị trường, kết nối đối tác, hoàn thiện thủ tục xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm, để thúc đẩy nông sản Việt Nam vào hệ thống siêu thị.

Hiện nay, Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu trái cây lớn thứ 5 của Việt

Nam, sau Trung Quốc, Mỹ, EU và Nhật Bản. Người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng ưa trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, tạo cơ hội cho bưởi Việt Nam. Giá bưởi xuất khẩu sang Hàn Quốc trung bình đạt 2,4 USD/kg, cao hơn 30% so với giá tại Trung Quốc (1,8 USD/kg), cho thấy giá trị gia tăng đáng kể mà thị trường Hàn Quốc mang lại. **NHẬT THU**

## Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật cán bộ

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý đề đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Đồng thời xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đồng chí Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. **N.H**

## Nâng mức cho vay không tài sản bảo đảm với hộ sản xuất nông nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Dự thảo được cập nhật nhiều quy định mới về mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại.

Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như tối đa 300 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình; tối đa 500 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh; tối đa 3 tỷ đồng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại...

**HOÀNG TỬ**

### CHÀO NGÀY MỚI

Ngày 9/4, tại cuộc gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức; Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu lay động lòng người.

Tròn nửa thế kỷ trước, Chiến thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đây, non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, phát triển. Biết bao người đã hy sinh xương máu, đã ngã xuống để chúng ta có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng như ngày hôm nay; để đất nước được hòa bình, thống nhất, cho dân tộc được độc lập.

Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên, thực

## Sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông

hiện tốt nhất các chính sách "đền ơn đáp nghĩa" với người có công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Các chính sách cụ thể như trợ cấp, bảo hiểm y tế toàn phần, hỗ trợ nhà ở, khám, chữa bệnh miễn phí, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, tạo việc làm và chăm lo cho con em người có công; thể hiện trách nhiệm và đạo lý của Đảng, Nhà nước với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 đặt mục tiêu đến năm 2030 tất cả người có công và gia đình sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần. Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội. Hàng trăm nghìn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục

được xây dựng trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, sự tri ân với cha ông không chỉ nằm ở các chính sách, mà cao hơn, là ở ý thức và hành động của thế hệ hiện tại. Những người đang sống trong hòa bình và phát triển phải có trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho tương lai. Thế hệ trẻ cần sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, xây dựng đất nước hùng cường, phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và giữ gìn hòa bình. "Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể dành tặng những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Những ngày tháng 4/2025, trên khắp

đất nước, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam như TP HCM, Đồng Nai... rực rỡ cờ hoa dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhịp sống rạo rực với những đoàn quân luyện tập điều binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm; miêng cười và lòng người cũng nở hoa. Những tâm tình, chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuộc gặp càng khiến mọi người tự hào hơn về truyền thống lịch sử, về Tổ quốc, về cha ông; trân quý hơn cuộc sống hiện tại; tin tưởng hơn vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tự nhủ mình càng phải có trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày, trong bảo vệ Tổ quốc, trong lao động sản xuất sáng tạo... để lan tỏa hơn nữa những năng lượng tích cực, cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại, đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu; xứng đáng với những sự hy sinh của cha ông. **HUỶNH NGỌC HIẾU**

# Cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết và thống nhất

**Tinh thần trên được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra hôm qua (10/4) tại Thủ đô Hà Nội.**

**Làm thế nào để chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn**

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu.

trong các báo cáo đã thể hiện rõ tinh cách mạng trong việc tinh gọn này. Song đánh giá một cách tổng thể, mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa thật hoàn thiện, nhất là ở địa phương.

Để tiếp tục cuộc cách mạng về tinh giản tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp nhiều phiên, bàn bạc thấu đáo nhiều khía cạnh và thống nhất cao trình Trung ương Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cùng với các Đề án về hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương; Đề án về sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; các Đề án về sắp xếp các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát; các Đề án về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước,

đổi mới, tinh thần cách mạng triệt để, vì sự phát triển của đất nước và vì Nhân dân, tập trung cho ý kiến những nội dung theo gợi ý thảo luận gửi kèm theo từng Đề án, nhất là những vấn đề lớn như: Về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính - cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố; không tổ chức cấp huyện, giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã; mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền, đặc biệt là cấp xã mới sau khi sáp nhập, làm thế nào để thực sự gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn” - Tổng Bí thư nêu.

**Đòi hỏi mặt bằng đội ngũ cán bộ cao hơn**

Về nhóm vấn đề tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư cho biết, từ sau Hội nghị Trung ương 10, Bộ Chính trị đã tiếp tục quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các công việc tổ chức Đại hội XIV của Đảng, trọng tâm là 2 nhóm vấn đề: Văn kiện và nhân sự.

Về văn kiện, cùng với việc gửi bản dự thảo tóm tắt 4 văn kiện để Đại hội cấp cơ sở tham gia ý kiến, Bộ Chính trị đã chỉ đạo bổ sung, cập nhật nhiều vấn đề mới, nhất là những chủ trương, quyết sách quan trọng mang tính cách mạng để phát triển đất nước. Nội dung, cách thức trình bày Văn kiện có nhiều cải tiến bảo đảm tính văn kiện, tính khoa học, tính thực tiễn, tính hành động, tính khả thi, tính mục đích, theo phương châm Báo cáo chính trị là “ngọn đuốc soi đường”, các báo cáo khác là “cầm nang hành động”. Nội dung xuyên suốt của các văn kiện thể hiện sự kiên trì không thay đổi con đường xã hội chủ nghĩa; giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển, bám sát mục tiêu lớn là “đáp ứng ngày



● Về nhân sự, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là vấn đề “then chốt” của “then chốt” để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIV. (Ảnh- TTXVN)

## Sắp xếp đơn vị hành chính với tầm nhìn lâu dài

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cùng với các Đề án kèm theo là những vấn đề rất hệ trọng, có tính lịch sử; không chỉ sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ; mà còn phân cấp về thẩm quyền; bố trí lại đơn vị hành chính; phân bổ về nguồn lực; tạo không gian phát triển. Mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.

càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân”; quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Đây là những mục tiêu rất cao, phấn đấu thực hiện rất khó khăn. Ngay từ năm 2025, chúng ta đã phải triển khai nhiều công việc để tạo nền tảng cho thực hiện mục tiêu này.

Về nhân sự, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là vấn đề “then chốt của then chốt” để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIV. Yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi mặt bằng đội ngũ cán bộ cao hơn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị từ sớm và sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho đến Đại hội XIV. Bộ Chính trị đã chỉ đạo rà soát, bổ sung dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phù hợp với cơ cấu của mô hình tổ chức mới; rà soát đề xuất Trung ương bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược... Tất cả các công việc quan trọng này đều hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Đại hội

Đảng các cấp và tổ chức Đại hội XIV vào quý I/2026 theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi ngay vào cuộc sống, Bộ Chính trị trình Trung ương Đề án về “Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, với chủ trương là tổ chức bầu cử sớm hơn và cải cách, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND, góp phần phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân đối với công việc của đất nước.

“Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, sự quyết đoán, quyết liệt, sự đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới việc triển khai thực hiện, do vậy tôi đề nghị các đồng chí Trung ương, các đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung đề Hội nghị đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. **KHÁNH CHI**



● Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VGP)

Gợi mở về nhóm vấn đề tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư nêu rõ, trong hơn 4 tháng qua, thực hiện các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận ở cấp Trung ương. Những con số về tinh giản đầu mối và hiệu quả công việc cũng như tiết kiệm chi phí nêu

sửa đổi, bổ sung các quy định thi hành điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát Đảng để bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ. Đây là vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất quan tâm. Thông tin mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm được là đại đa số Nhân dân, cán bộ, đảng viên đều đồng tình ủng hộ, đánh giá cao chủ trương này và mong muốn sớm được triển khai thực hiện.

“Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí Trung ương với tư duy

## Đề xuất miễn học phí cho trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục

Chiều muộn ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở (THCS), học sinh trung học phổ thông (THPT) và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học (HSTH) trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo Tờ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết này điều chỉnh việc miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh THCS, học sinh THPT, học sinh, người học văn hóa THPT tại các cơ sở giáo dục; không thu học phí đối với HSTH trong các cơ sở giáo dục công lập.

Dự thảo Nghị quyết bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục; Học sinh THPT, học sinh học văn hóa THPT tại các cơ sở giáo dục.

Như vậy, chính sách sẽ hỗ trợ học phí đối với cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục để bảo đảm thực thi chính sách thống nhất, công bằng đối với người học theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 13594-CV/VPTW ngày 1/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh THPT trong hệ thống trường công lập, các đối tượng khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất áp dụng quy định trên từ năm học 2025 - 2026.

Trong kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại phạm vi điều chỉnh. Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn để bảo đảm rõ ràng, minh bạch, có thể đưa vào điều khoản thi hành và khẳng định thực hiện theo khoản 3 Điều 99 Luật Giáo dục. **HỒNG MÂY**

## Thẩm định Nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi

Chiều 10/4, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì buổi thẩm định Hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi.

Tại buổi thẩm định, đại diện đơn vị soạn thảo, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ GDMN (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết nhằm phổ cập giáo dục mẫu giáo đối với trẻ em từ 3 - 5 tuổi trên phạm vi cả nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; xây dựng hành lang pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mẫu giáo. Đồng thời, bảo đảm trẻ em mẫu giáo được tiếp cận GDMN có chất lượng; chuẩn bị tốt về thể chất, trí

tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, ngôn ngữ và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng đi vào lớp một, góp phần vào thực hiện quyền của trẻ em.

Kết luận buổi thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, theo khoản 2 Điều 10 tại dự thảo, việc thí điểm là để áp dụng một số chính sách mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội, khác với quy định của luật hiện hành. Như vậy, nếu nội dung đề xuất khác Luật Giáo dục thì phải xem là chính sách mới và chỉ được thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, Nghị quyết 42-NQ/TW và Kết luận của Bộ Chính trị về Nghị quyết 29 đã xác định rõ việc phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Đây là chủ trương đã có, cần được thể chế hóa bằng luật, chứ không thể bằng nghị quyết thí điểm.

**G.HƯƠNG**

**TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM:**

# Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tài chính trở thành thành viên

**Các doanh nghiệp tài chính đáp ứng điều kiện sẽ được đăng ký thành viên Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) và hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù trong phạm vi Trung tâm. Đây là một trong những nội dung đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi Việt Nam quyết tâm xây dựng TTTCQT tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.**



● Phải có đầy đủ điều kiện để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh minh họa: baoquocte.vn)

## Hai cơ chế trở thành thành viên Trung tâm

TTTC là một thiết chế kinh tế, là địa điểm tập trung nhiều công ty và nhân lực tham gia vào các ngành ngân hàng, quản lý tài sản, bảo hiểm hoặc thị trường tài chính với các sản phẩm dịch vụ và dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động này. Ngoài ra, thiết chế này còn bao gồm các trung gian tài chính (như ngân hàng và môi giới tài chính), nhà đầu tư (như nhà quản lý đầu tư, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ phòng hộ) và nhà phát hành tài chính (như các công ty và Chính phủ). Hoạt động giao dịch có thể diễn ra tại các địa điểm như sàn giao dịch và liên quan đến các trung tâm thanh toán bù trừ, hoặc các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa những người tham gia. Các TTTC thường có sự xuất hiện các công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như liên quan đến sáp nhập và mua lại, chào bán công ty hoặc tham gia vào các lĩnh vực tài chính khác như vốn cổ phần tư nhân và tái bảo hiểm; các dịch vụ tài chính phụ trợ bao gồm xếp hạng tín dụng, dịch vụ tư vấn pháp lý, kiểm toán và kế toán.

Để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tài chính, phục vụ các chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu, Việt Nam cần thu hút được các định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng thế giới bằng cơ chế tạo thuận lợi nhất có thể. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về TTTCQT tại Việt Nam đã dành hẳn một chương để quy định về thành viên TTTCQT. Theo đó, quy định đối với thành viên TTTCQT được thiết kế theo hướng thông thoáng, thuận lợi nhằm tạo điều kiện cho việc gia nhập thị trường; đi kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết quy định 2 cơ chế đăng ký và công nhận, gồm: Đăng ký làm thành viên TTTCQT nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực tài chính, uy tín và lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của Trung tâm; Công nhận là thành viên TTTCQT nếu là các tổ chức tài chính, quỹ đầu

tư hoặc doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 do Tạp chí Fortune công bố, hoặc công ty mẹ trực tiếp của các tổ chức, quỹ, doanh nghiệp này; các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, thuộc nhóm 10 doanh nghiệp hàng đầu về vốn điều lệ trong từng lĩnh vực tương ứng.

## Làm rõ phạm vi hoạt động của thành viên Trung tâm

Dự thảo Nghị quyết cũng làm rõ mối quan hệ của thành viên TTTCQT khi hoạt động tại TTTCQT và khi đầu tư, kinh doanh ra ngoài phạm vi TTTCQT. Theo đó, đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong phạm vi TTTCQT, nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu của thành viên TTTCQT; được phép thành lập tổ chức kinh tế mà không cần phải có dự án đầu tư; không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; riêng hoạt động liên quan đến tái bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm được thực hiện theo thông lệ quốc tế. Các thành viên Trung tâm được quyền tự do tiến hành hoạt động đầu tư, kinh doanh với các tổ chức, cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam, người không cư trú hoặc với thành viên TTTCQT khác; không phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của pháp luật về đầu tư khi thực hiện hoạt động góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của thành viên TTTCQT, thay vào đó chỉ thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Đối với các hoạt động tài chính trong phạm vi TTTCQT, thành viên TTTCQT được phép thành lập công ty quản lý vốn để huy động vốn từ nước ngoài; được phép huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam, người không cư trú mà không cần thực hiện các thủ tục cấp

phép nhưng phải thực hiện chế độ báo cáo, khai báo thông tin; nợ của thành viên TTTCQT với tổ chức, cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam không được tính vào nợ nước ngoài, tổ chức trong nước có quyền vay vốn thành viên TTTCQT mà không bị giới hạn; không phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư từ TTTCQT ra nước ngoài, nhưng phải thực hiện chế độ báo cáo, khai báo thông tin. Các thành viên Trung tâm được quyền sử dụng miễn phí, ưu đãi các dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển sản phẩm bảo hiểm xanh, bảo hiểm áp dụng công nghệ; được chuyển vốn đầu tư nước ngoài vào TTTCQT, chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ TTTCQT ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện bằng ngoại tệ và thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài mở tại tổ chức tín dụng trong TTTCQT.

Khi thực hiện đầu tư từ TTTCQT vào phần còn lại của Việt Nam, thành viên TTTCQT thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều kiện; hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký, chấm dứt và hoạt động của thành viên TTTCQT sẽ được Chính phủ quy định chi tiết.

Bàn về yêu cầu đăng ký và xét thành viên theo vốn điều lệ tại dự thảo Nghị quyết, đại diện Citibank Việt Nam cho biết, đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì đặc thù vốn sẽ dựa vào vốn của ngân hàng mẹ. Do đó, Citibank Việt Nam mong muốn đề xuất sửa đổi, ghi nhận việc đánh giá đối với thành viên của TTTC không chỉ ghi nhận vốn ở chi nhánh Việt Nam mà còn dựa vào vốn của ngân hàng mẹ.

Dự thảo cũng đưa ra một tiêu chí đánh giá được là thành viên TTTC dành cho các công ty con của công ty nằm trong danh sách Fortune Global 500. Đây là một quy định rất tốt. Tuy nhiên, theo đại diện Citibank Việt Nam, có nhiều trường hợp, các chi nhánh tại Việt Nam là F2 của công ty nằm trong danh sách Fortune Global 500 thì có đạt yêu cầu không. Như trường hợp của Citibank Việt Nam là khá đặc thù, công ty mẹ của Citibank Việt Nam là Citibank New York nhưng thực chất tổ chức mà được nằm trong danh sách thì lại là Citi Group - "công ty bà" của Citibank Việt Nam, hay nói cách khác, Citibank Việt Nam là F2 của công ty trong danh sách Fortune Global 500. Do đó, đại diện Citibank đề xuất, xem xét xét duyệt thành viên là F2 của các công ty trong danh sách Fortune Global 500 bởi phạm vi toàn cầu thường đánh giá sức mạnh của một công ty không chỉ dựa vào công ty mẹ mà còn dựa vào tầng sở hữu trên của công ty mẹ.

**HOÀNG THƯ - HOÀNG TÚ**

\* Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ngân hàng Nhà nước) Tạ Quang Đôn: Đề xuất vẫn phải thực hiện cấp phép đối với hoạt động ngân hàng



● Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ngân hàng Nhà nước) Tạ Quang Đôn.

Trong dự thảo đang mở cho các ngân hàng có vốn điều lệ cao hoặc các ngân hàng đã đạt được chuẩn Basel về tỷ lệ an toàn vốn thì sẽ được miễn các điều kiện về cấp phép, cũng như chỉ thực hiện một việc đăng ký là thành viên TTTC. Tuy nhiên, theo rà soát của các bộ phận chuyên môn Ngân hàng Nhà nước cho thấy không có TTTC nào trên thế giới không cấp phép đối với hoạt động ngân hàng.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất vẫn phải thực hiện cấp phép và phải được sự quản lý đối hoạt động của các tổ chức tín dụng trong TTTC. Nhưng điều kiện cấp phép hoạt động có thể tăng - giảm theo mục tiêu quản lý. Cũng cần nói thêm, tiêu chuẩn an toàn vốn theo Basel chỉ là một tỷ lệ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, không phải là điều kiện để thỏa mãn và cho thấy tổ chức nào đạt được yêu cầu này thì không có rủi ro.

Ngoài ra, trường hợp các tổ chức tín dụng nước ngoài và trong nước đạt được yêu cầu vốn tối thiểu mà thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ ngoại hối cũng sẽ đủ điều kiện xét duyệt thành viên TTTC. Nhưng pháp luật hiện hành của chúng ta chưa nói rõ thế nào là dịch vụ ngoại hối và bản thân công ty con đó có được coi là thành viên TTTC hay không, hay là công ty mẹ là thành viên của TTTC. Điều này cần phải rất rõ.

\* Luật sư Phan Thị Hồng Thúy, Giám đốc Pháp chế Ngân hàng MUFG Bank, Nhóm công tác Ngân hàng nước ngoài thuộc VBF: Cần bổ sung thêm điều kiện trở thành thành viên TTTC



● Luật sư Phan Thị Hồng Thúy, Giám đốc Pháp chế Ngân hàng MUFG Bank, Nhóm công tác Ngân hàng nước ngoài thuộc VBF.

Trên thế giới, thành viên của Nhóm công tác ngân hàng nước ngoài đều đã có kinh nghiệm hoạt động tại các TTTC. Vì vậy, Nhóm rất muốn đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. Đầu tiên, về việc đã tham gia vào các TTTC khác, điều mà chúng tôi quan tâm là những nội dung trong dự thảo đã thực sự đủ hấp dẫn để cho các nhà đầu tư nước ngoài là các ngân hàng nước ngoài đến Việt Nam và thành lập những ngân hàng trong TTTC hay chưa. Do đó, chúng tôi quan tâm đến điều kiện để trở thành thành viên TTTC.

Hiện nay, Nhóm công tác ngân hàng nước ngoài có 44 thành viên thì trong đó chỉ có 7 thành viên là ngân hàng 100% vốn nước ngoài và có tính pháp nhân, còn toàn bộ hơn 30 ngân hàng nước ngoài hiện nay tại Việt Nam là chi nhánh ngân hàng nước ngoài và không có tư cách pháp nhân. Do đó, nếu như dự thảo Nghị quyết quy định thành viên là pháp nhân thì sẽ thiếu một lượng rất lớn các ngân hàng nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam với tư cách là chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do đó, tôi mong muốn Ban soạn thảo bổ sung thêm điều kiện trở thành thành viên TTTC. Theo đó, các thành viên TTTC ngoài pháp nhân sẽ có thêm một chủ thể nữa là chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị quyết cũng có nói đến vấn đề thành viên đối với những nhóm tổ chức tài chính thuộc nhóm 10 doanh nghiệp hàng đầu về vốn điều lệ trong lĩnh vực tương ứng. Điều này cũng sẽ khiến cho việc trở thành thành viên TTTC của nhóm chi nhánh ngân hàng nước ngoài khó khăn hơn. Bởi hiện nay, khối ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam có 2 hình thức, gồm loại hình 100% vốn nước ngoài và loại hình chi nhánh ở nước ngoài. Vốn điều lệ của các chi nhánh ở nước ngoài thực sự rất nhỏ so với loại hình ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhưng nếu tính tổng tài sản thì chưa chắc đã nhỏ hơn. Do đó, Nhóm công tác muốn đề xuất và khuyến nghị nên thay khái niệm vốn điều lệ nên bằng tổng tài sản.

Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam sẽ hoạt động như “một đặc khu tài chính” trong lòng đô thị, có ranh giới và đối tượng áp dụng rõ ràng, tương đối tách biệt với thị trường nội địa về mặt cơ chế. Vì vậy, những lĩnh vực tài chính triển khai tại TTTC sẽ tuân thủ khung pháp lý đặc thù do Quốc hội và Chính phủ quy định riêng cho Trung tâm, hướng đến đạt các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về TTTCQT tại Việt Nam, chính sách tài chính đặc thù áp dụng trong TTTCQT bao gồm các nhóm chính sách về ngoại hối. Cụ thể, về chính sách ngoại hối, thành viên TTTCQT tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận tài chính trong các giao dịch ngoại hối. Việc thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các quan hệ giao dịch khác được phép giữa các chủ thể là thành viên TTTCQT được sử dụng bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.

Việc sử dụng ngoại tệ trong giao dịch, giữa chủ thể là thành viên TTTCQT với chủ thể không phải là

# “Đặc khu tài chính” không thể thiếu các cơ chế vượt trội về tài chính



● Đà Nẵng đã có phương án dành quỹ đất xây trung tâm tài chính. (Ảnh minh họa: danang.gov.vn)

thành viên TTTCQT, giữa các chủ thể trong TTTCQT với các chủ thể tại nước ngoài và phần còn lại của Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành. Các thành viên TTTCQT do nhà đầu tư nước ngoài thành lập được phép tự do chuyển đổi ngoại hối theo quy định của Chính phủ.

Về hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, các lĩnh vực ưu tiên trong TTTCQT về một số sản phẩm truyền thống trong hoạt động ngân hàng thương mại được đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện và hoạt động. Tổ chức tín dụng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vốn Basel III khi thành lập công ty con tại TTTCQT để cung cấp dịch vụ ngoại hối cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người không cư

trú hoặc các thành viên trong TTTCQT được miễn áp dụng điều kiện cấp phép thành lập tổ chức tín dụng và miễn tuân thủ quy định về an toàn vốn. Các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có trụ sở tại TTTCQT không bị áp dụng hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc điều kiện đầu tư nước ngoài đối với việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Đối với các chính sách tài chính, phát triển thị trường vốn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo huy động vốn bằng cơ chế gọi vốn cộng đồng hoặc cơ chế chào bán riêng lẻ thông qua nền tảng huy động vốn của tổ chức được cơ quan quản lý, điều hành cấp phép. Tổ chức trong nước và nước ngoài được tham gia

vào hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được giao dịch tại TTTCQT.

Bên cạnh đó, tổ chức phát hành sản phẩm tài chính xanh, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư vào sản phẩm tài chính xanh được áp dụng các cơ chế hỗ trợ, trong đó có ưu đãi về thuế. Các sản phẩm tài chính xanh được giao dịch tại TTTCQT. Các ngân hàng nước ngoài thành lập chi nhánh hoặc chuyên trụ sở, văn phòng đại diện đến TTTCQT được áp dụng ưu đãi như đối với lĩnh vực thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư. Thành viên TTTCQT được áp dụng quy trình, thủ tục và triển khai một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm theo quy trình, thủ tục đơn giản; được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế giá trị gia tăng theo quy định tại dự thảo Nghị quyết.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho fintech (công nghệ tài chính) và đổi mới sáng tạo. Theo đó, cơ quan quản lý, điều hành TTTCQT quy định về chính sách thử nghiệm có kiểm soát và thực hiện dưới hình thức cho

phép có thời hạn đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mà pháp luật chưa có quy định.

Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm có kiểm soát được phép không áp dụng một số quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, về điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục và các quy định khác không phù hợp với đặc điểm, tính năng mới của công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh được đề xuất thử nghiệm. Tổ chức, cá nhân tham gia thử nghiệm có kiểm soát, cũng như cơ quan quản lý và người giám sát thử nghiệm có kiểm soát, được miễn trừ trách nhiệm hành chính, kỷ luật và dân sự đối với Nhà nước nếu gây thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thử nghiệm do nguyên nhân khách quan dù đã tuân thủ đúng quy trình thử nghiệm.

Cơ quan quản lý, điều hành TTTC sẽ ban hành các chương trình ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính xanh; tài sản số và fintech; thị trường hàng hóa và hàng hóa phái sinh; lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ... **HÀ UYÊN**

## TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ HONG KONG:

# Vươn lên thứ hạng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Hong Kong (Trung Quốc) được xếp hạng đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ ba trên toàn cầu trong Báo cáo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) 36 được công bố vào ngày 24/9/2024 bởi Tổ chức nghiên cứu Z/Yen có trụ sở tại London và Viện Phát triển Trung Quốc ở Thâm Quyển.

Báo cáo năm 2024 xếp hạng 119 trung tâm tài chính dựa trên 140 yếu tố cộng với đánh giá của 4.946 người trả lời cho một bảng câu hỏi. Xếp hạng tổng thể của Hong Kong tăng 11 điểm, cải thiện lớn nhất trong số top 5 trung tâm tài chính. Điểm số của IFC Hong Kong được đánh giá là hàng đầu trong nhiều lĩnh vực cạnh tranh, bao gồm “môi trường kinh doanh”, “vốn nhân lực”, “cơ sở hạ tầng” và “danh tiếng”. Thứ hạng của Hong Kong trong các lĩnh vực tài chính khác nhau cũng tăng đáng kể, bao gồm “quản lý đầu tư”, “bảo hiểm”, “ngân hàng” và “dịch vụ chuyên nghiệp”. Trong số này, thứ hạng trong “quản lý đầu tư” đã được nâng lên vị trí đầu tiên trên toàn cầu. Ngoài ra, Báo cáo GFCI 36 đánh giá các dịch vụ fintech (công nghệ tài chính) của các trung tâm tài chính và thứ hạng của Hong Kong đã tăng 5 bậc lên vị trí thứ 9, đưa IFC Hong Kong vào top 10 trung tâm fintech hàng đầu.

Giám đốc điều hành của Sovereign Trust (Hong Kong) Alan Fong cho biết: “Không có gì ngạc nhiên với tôi khi Hong Kong không chỉ được xếp hạng là

trung tâm tài chính hàng đầu châu Á mà còn đứng thứ ba trên toàn cầu”. Hong Kong đã chủ động thực hiện các biện pháp để giúp thúc đẩy nền kinh tế và lĩnh vực tài chính kể từ khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ vào tháng 4/2023 và kết quả của các sáng kiến này đang mang lại kết quả.

“Chúng tôi đã thấy niềm tin đối với thị trường chứng khoán được cải thiện, tăng trưởng vững chắc trong ngành quản lý tài sản và tài sản, cùng với sự gia tăng số lượng các đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) được đề xuất trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong (HKEX). Là một người sống tại Hong Kong, tôi đã rất ngạc nhiên trước sự biến đổi. Thách thức tiếp theo của chúng tôi là giúp Hong Kong trở thành trung tâm tài chính số 1 toàn cầu”, ông Alan Fong chia sẻ.

Hoạt động kinh doanh quản lý tài sản và tài sản của Hong Kong đang bùng nổ, với tài sản được quản lý tăng khoảng 2% so với năm 2022, lên hơn 31 nghìn tỷ đô la Hong Kong vào cuối năm 2023. Dòng vốn ròng vào đạt 390 tỷ đô la Hong Kong, tăng hơn 3,4

lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chương trình đầu tư vốn mới đã tiếp tục nhận được phản hồi tích cực kể từ khi ra mắt dự kiến sẽ mang lại hơn 16,5 tỷ đô la Hong Kong đầu tư vào Hong Kong.

Một phát ngôn viên của Hong Kong cho biết: “Là một trung tâm tài chính quốc tế, Hong Kong tập hợp các tổ chức tài chính tài năng hàng đầu thế giới, cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp và sở hữu một thị trường vốn sâu và rộng lớn. Hệ thống quản lý của chúng tôi phù hợp với các thị trường lớn ở nước ngoài, với luồng thông tin và vốn tự do. Theo chế độ “một quốc gia, hai hệ thống”, vị trí độc đáo của Hong Kong là có sự hỗ trợ mạnh mẽ của quê hương trong khi được kết nối chặt chẽ với thế giới, trao quyền cho chúng tôi tận dụng tối đa vai trò của mình với tư cách là “siêu kết nối” và “siêu giá trị gia”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực hiểu, đáp ứng và đón nhận những thay đổi để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực tài chính. Trên thị trường chứng khoán, chúng tôi đang chủ động tăng cường bề rộng và chiều sâu



● Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Hong Kong (Trung Quốc) được xếp hạng đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ ba trên toàn cầu.

cũng như thúc đẩy hiệu quả và khả năng cạnh tranh của thị trường, bao gồm thiết lập chế độ niêm yết cho các công ty công nghệ chuyên ngành, cải cách GEM, duy trì giao dịch trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tạo điều kiện mua lại cổ phiếu và giới thiệu chế độ cổ phiếu kho bạc mới và tiếp tục thu hút niêm yết. Chúng tôi cũng đang nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận tài chính lẫn nhau giữa Đại lục và Hong Kong để tăng cường hơn nữa vai trò của Hong Kong trong việc kết nối Đại lục và thị trường vốn quốc tế. Các biện pháp bao gồm mở rộng phạm vi đủ điều kiện của các quỹ giao dịch trao đổi theo Stock Connect và thực hiện

một loạt các cải tiến cho Swap Connect”, Người phát ngôn cho biết thêm.

Liên quan đến tài chính xanh, Hong Kong đang nỗ lực áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn theo Báo cáo Tài chính Quốc tế - Tiêu chuẩn Tiết lộ Bền vững (Tiêu chuẩn ISSB) để báo cáo tính bền vững. Hong Kong cũng tìm cách tạo điều kiện lành mạnh và phù hợp cho sự phát triển của tài sản ảo (VA) bằng cách cải thiện khung pháp lý với các chế độ cấp phép được đề xuất cho các nhà phát hành stablecoin... nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái Web3 của Hong Kong. Đồng thời, đang tăng cường nuôi dưỡng tài năng trong các lĩnh vực tài chính khác nhau thông qua việc khởi động một loạt các chương trình thực tập và đào tạo, nhằm xây dựng một nhóm tài năng bền vững cho lĩnh vực tài chính ở Hong Kong.

Trung tâm tài chính quốc tế (viết tắt là IFC) Hong Kong bao gồm hai tòa nhà chọc trời (1 IFC và 2 IFC) với nhiều tên tuổi lớn của ngành tài chính thế giới “đồng đô” tại 2 tòa, trung tâm mua sắm IFC và khách sạn Four Seasons Hong Kong 55 tầng, nằm trên bờ sông của quận trung tâm. IFC được xây dựng và sở hữu bởi IFC Development, một tập đoàn gồm Sun Hung Kai Properties, Henderson Land và Towngas. Tháp IFC mở cửa vào tháng 12/1998 - vào cuối cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, còn Tháp 2IFC được hoàn thành vào ngày 18/10/2003 - thời điểm cao điểm của dịch SARS. **G.LÂM**

VIỆT NAM - MALAYSIA:

# Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp bà Dato' Sri Azalina Othman Said, Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Cải cách thể chế (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia).

**Ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp bà Dato' Sri Azalina Othman Said, Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Cải cách thể chế (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia) và Đoàn công tác của văn phòng Thủ tướng Malaysia đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam.**

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh chúc mừng Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2025 và tin tưởng rằng Malaysia sẽ hoàn thành tốt cương vị trọng đại này. Bộ trưởng cũng nhân mạnh, trải qua 52 năm (1973 - 2025) quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước Việt Nam và Malaysia đã và đang có nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội. Đặc biệt, vào tháng 11/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Malaysia

của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Về hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam và Malaysia đều là những thành viên tích cực trong việc phối hợp cho ý kiến cũng như triển khai các sáng kiến của hai bên cũng như của các nước thành viên khác trong cộng đồng. Bộ trưởng hy vọng rằng, trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia sẽ có thêm nhiều sáng kiến mới hoặc điều phối triển khai có hiệu quả các sáng kiến của Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN góp phần thúc đẩy sự phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn của ASEAN nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và xa hơn nữa.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với mối quan hệ tốt đẹp, chia sẻ nhiều tương đồng về văn hóa, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, cùng phấn đấu vì cuộc sống thịnh vượng hơn cho Nhân dân; với vị trí quan trọng trong khu vực, có vị thế ở cả khu vực và thế giới của Malaysia; với tầm nhìn mới, ở tầm cao

mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia nhất định sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác hai nước vì hòa bình, ổn định phát triển bền vững, bao trùm và thịnh vượng chung, vì Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.

Bộ trưởng cũng bày tỏ, thời gian tới, hai bên sẽ tích cực và chủ động hơn nữa trong việc đề xuất và triển khai có hiệu quả, có chất lượng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, xứng tầm với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Tư pháp, bà Dato' Sri Azalina Othman Said, Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Cải cách thể chế đã có lời mời Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2025. Đồng thời, bà Dato' Sri Azalina Othman Said cũng hy vọng quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước Việt Nam và Malaysia nói chung, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển hơn nữa. **CHÂU DƯƠNG**

## NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP: Cần tìm lối đi riêng để góp phần nâng cao văn hóa đọc

Chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp (gọi tắt là NXB) về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2025.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo NXB và một số đơn vị báo cáo về những kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2025 và một số khó khăn, thuận lợi của NXB, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã chia sẻ với những khó khăn của NXB, cam kết sẽ tiếp tục phối kết hợp tốt hơn nữa và góp ý một số giải pháp như hướng ứng công cuộc cải cách tổ chức bộ máy cần tinh gọn đội ngũ, xây dựng cán bộ, nhân viên NXB năng động, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; hình thành mạng lưới cộng tác viên là những chuyên gia đầu ngành, chuyên sâu...



● Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác quý I của NXB. Cho rằng bối cảnh hiện nay có những khó khăn nhất định nhưng Thứ trưởng Ngọc khẳng định, NXB vẫn có thể tìm được lối đi riêng của mình khi xã hội ngày càng có nhu cầu nâng cao văn hóa đọc. Thứ trưởng gợi ý những cơ hội, thị hiếu, nhu cầu mà NXB phải tìm hiểu như thị trường hiện nay thiếu sách tâm lý xã hội, sách kỹ năng sống cho các lứa tuổi.

Thứ trưởng yêu cầu thực hiện song song hai nhóm nhiệm vụ của NXB. Trong đó, đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị (tổ chức bộ máy thực sự tinh gọn; mỗi người phải có mục tiêu cụ thể; phải giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất; tăng năng suất lao động...). Không những thế, NXB cần tìm được những đầu sách xuất sắc, thị trường có nhu cầu; quyết liệt có phương án cắt đứt, thu hồi công nợ, không để thất thoát ngân sách, thực hiện đúng các nguyên tắc về tài chính...

**U.SAN**

## Tạo cơ chế linh hoạt, ưu đãi trong đấu thầu nhằm phát triển khoa học, công nghệ

Sáng 10/4 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì buổi thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

Tại buổi thẩm định, đại diện cho cơ quan soạn thảo dự thảo Luật, ông Hoàng Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Tài chính) đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 7 luật trên.

Theo đó, dự thảo Luật nhằm

thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh hỗ trợ, phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục hành chính về tài chính - ngân sách, khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH-CN, ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dự thảo Luật gồm 8 điều. Đáng chú ý, tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu: sửa đổi một số chính sách nhằm tạo cơ chế linh hoạt,

ưu đãi trong đấu thầu nhằm phát triển KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong đấu thầu...

Góp ý tại buổi thẩm định, đại diện Bộ Nội vụ đề xuất cần xác định cụ thể lĩnh vực áp dụng, ưu tiên phát triển KH-CN hay đẩy mạnh ứng dụng KH-CN trong nội dung của luật. Việc sửa đổi Luật phải bám sát tinh thần và nội dung của Nghị quyết 57, đồng thời cần làm rõ lý do sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ các điều khoản...

Ngoài ra, cần xem xét kỹ việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương nhằm bảo đảm sự thống nhất; việc phân cấp cho địa phương trong dự thảo Luật đã được thể hiện tương đối rõ, tuy nhiên cần rà soát kỹ

hơn để bảo đảm tính đầy đủ và phù hợp với thực tiễn.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ Y tế đề nghị đơn vị soạn thảo dự thảo Luật cần rà soát để quy định việc phân cấp phù hợp với tinh thần của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đầu tư công, đồng thời nếu cần thiết thì xem xét cả Luật Xây dựng để bảo đảm tính thống nhất.

Kết luận buổi thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị đơn vị soạn thảo dự thảo Luật rà soát lại phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật để bảo đảm bám sát trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, cần tập trung vào ba nội dung chính: giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; triển khai đầy đủ và nhất quán với Nghị quyết 57; xử lý

các vấn đề cấp bách liên quan đến phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương.

Theo Thứ trưởng, việc xác định nội dung điều chỉnh cần cần nhắc kỹ, chỉ đưa vào những vấn đề thực sự cấp thiết, có liên quan trực tiếp đến mô hình chính quyền hai cấp và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong việc triển khai Nghị quyết 57. Đồng thời, cần bảo đảm tính thống nhất, tính hợp hiến và hợp pháp, cũng như sự đồng bộ với các dự án luật khác dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng việc bổ sung các điều khoản chuyên tiếp, bảo đảm quá trình chuyên tiếp được thực hiện tối đa theo hướng phù hợp với đặc thù tổ chức chính quyền địa phương hai cấp...

**HƯƠNG GIANG**



# Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành tổ chức thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

**Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 9/4/2025 thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.**

## Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực BCĐ

BCĐ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Các thành viên bao gồm: Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;

ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Mời đại diện lãnh đạo các ban, ngành tham gia thành viên Ban Chỉ đạo: ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ông Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Quyết định, BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan



● Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực BCĐ, sử dụng bộ máy hiện có để giúp BCĐ thực hiện nhiệm vụ.

BCĐ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này. Trưởng BCĐ ban hành Quy chế làm việc của BCĐ.

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công, được sử dụng biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị để giúp việc thành viên BCĐ.

Trưởng BCĐ được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban được sử

dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của BCĐ; thành viên BCĐ được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ.

## Vụ án có số lượng đương sự kỷ lục

Trước đó, để bảo đảm công tác thi hành án đúng quy định, hiệu quả và kịp thời, Cục THADS TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TVSI - Đại lý Đăng ký, Lưu ký trái phiếu của toàn bộ trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 - để hướng dẫn các trái chủ cung cấp hồ sơ phục vụ thi hành án.

Cục THADS TP Hồ Chí Minh cũng cho biết đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng từ tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các đương sự khác để bảo

đảm thi hành án. Trong quá trình thi hành án giai đoạn 1, Cục đang tích cực xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi tiền, tài sản theo nội dung án tuyên. Sau khi bản án phúc thẩm (giai đoạn 2) có hiệu lực, Cục THADS TP Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên chi trả số tiền đã tạm thu và tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm cho các trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Xác định vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có trong tiền lệ, Tổng cục THADS đã phối hợp với Cục THADS TP Hồ Chí Minh rà soát, dự liệu các khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thi hành vụ việc để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Cục THADS TP Hồ Chí Minh và các cơ quan THADS liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ; tham mưu xây dựng báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi hành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; tham mưu Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành để tổ chức thi hành vụ việc.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có số lượng bị hại hơn 43.000 người với rất nhiều tài sản, tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác nhau. Đây là vụ án lớn nhất trong lịch sử thi hành án dân sự với số đương sự kỷ lục.

THU NGUYỄN

## Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến thẩm quyền UBND cấp tỉnh



● Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định.

**Ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).**

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng VBQPPL cho biết, ngày 19/02/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Ban hành VBQPPL và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2025. Luật tiếp tục thể chế đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là chủ trương đổi mới tư duy, đổi mới quy trình xây dựng VBQPPL, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất, đồng

bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, để áp dụng trên thực tế, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp cùng với việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương dẫn đến một số quy định của Luật Ban hành VBQPPL

năm 2025 cần phải nghiên cứu, sửa đổi.

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp xã; bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định chính sách, dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; bảo đảm các yêu cầu về đổi mới, sáng tạo; lược bỏ các quy định về thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện; nội dung phân quyền, phân cấp; những vấn đề có ý kiến khác nhau và hướng xử lý.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi, nêu ý kiến tập trung về thẩm quyền ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã để phù hợp với yêu cầu tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay để hình thành các đơn vị hành chính cấp xã (mới) gồm: xã, phường và đặc khu ở hải đảo để phù hợp với mô hình tổ chức mới; giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn liên quan đến hiệu lực của văn bản; bổ sung các quy định để đáp ứng yêu cầu về đổi mới, sáng tạo, chuyên đổi số; phân quyền, phân cấp giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh cho chính quyền địa phương cấp xã...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, bởi đây là đạo luật tạo lập cơ chế để hoàn thiện thể chế pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh,

thời gian vừa qua, công cuộc đổi mới về xây dựng thể chế, cải tiến quy trình, thủ tục đã diễn ra quyết liệt và mạnh mẽ. Đặc biệt là Chính phủ cũng rất quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành ở tất cả các khâu từ xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định cho tới ban hành VBQPPL.

Thứ trưởng đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã kịp thời đề xuất nhiều nội dung sửa đổi, như bổ sung thẩm quyền cho chính quyền cấp xã; sửa đổi một số nội dung về phân biện xã hội, tham vấn, góp ý đối với chính sách, dự thảo VBQPPL của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo định hướng sắp xếp, tổ chức bộ máy mới; bổ sung trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong các cuộc họp của Hội đồng thẩm định...

Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần nhắc giữ lại quyền tham gia góp ý của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục rà soát và sửa đổi quy định liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh trong bối cảnh phân cấp, phân quyền hiện nay để địa phương tránh vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; cần nhắc, xem xét lại việc phân cấp, phân quyền của UBND cấp xã cho các phòng, ban chuyên môn... Đồng thời đề nghị rà soát, xem xét lại một số vấn đề như VBQPPL hết hiệu lực để tránh phát sinh khi áp dụng; rà soát kỹ và gia cố lại các điều khoản chuyên tiếp để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi. P.MAI

# Ứng phó chủ động, kịp thời, linh hoạt trong mọi tình huống



● Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thứ 4 của Thường trực Chính phủ về việc ứng phó chủ động, kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ. (Ảnh: VGP/Nhật Báo)

**Chiều 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thứ 4 của Thường trực Chính phủ để thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Tổng Bí thư Tô Lâm về việc ứng phó chủ động, kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.**

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, đến thời điểm này, việc nắm tình hình, phản ứng chính sách, thực thi chính sách của Việt Nam là kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, với tinh thần bình tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, không câu toản, không nóng vội, coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng thời điểm. Thực tế cho thấy công việc này đã bước đầu có hiệu quả khi tiếp theo sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ đã đồng ý và tuyên bố đàm phán thỏa thuận về thương mại đối ứng với Việt Nam với mục tiêu giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước, bảo đảm cân bằng bền vững, lâu dài.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, về công việc sắp tới, cần tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình phức tạp hiện nay và kịp thời đề xuất, thực thi chính sách.

Mục tiêu cụ thể là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách; ổn định tâm lý nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp, người dân thích ứng linh hoạt với tình hình mới, giảm phụ thuộc vào một thị trường, thúc đẩy đầu tư của nước ngoài, thu hút FDI tốt hơn, chất lượng hơn.

Về quan điểm, phải đặt công việc này trong tổng thể chung phát triển đất nước, quan hệ quốc tế của Việt Nam, không để ảnh hưởng tới tổng thể 17 FTA đã ký kết với trên 60 thị trường trên thế giới; xử lý vấn đề này không ảnh hưởng vấn đề khác, ứng xử với đối tác này không để ảnh hưởng tới đối tác khác.

Đồng thời, xem đây là thời cơ để tái cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng xanh hóa, số hóa, tuần hoàn, phát triển nhanh nhưng bền vững, bao trùm, toàn diện; tái cấu trúc lại doanh nghiệp, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư chất lượng cao, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, thúc đẩy doanh nghiệp lớn lên, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về nhóm các giải pháp chính sách thương mại, nêu rõ chúng ta còn nhiều thị trường truyền thống và tiềm năng cần khai thác, Thủ tướng chỉ đạo khai thác hiệu quả hơn 17 FTA đã ký, tiếp tục mở các thị trường mới, như Trung Đông, Đông Âu, Nam Á, Ai Cập, Nam Mỹ...; giải quyết tối đa, thỏa đáng các vấn đề thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm, nhất là xuất xứ hàng hóa, hàng rào phi thuế quan, sở hữu trí tuệ; tiếp tục mở cửa thị trường với các đối tác, khu vực khác; tích cực trao đổi hàng hóa với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, nhất là máy bay, khí LNG, thương mại quốc phòng, an ninh; kích cầu tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng tình hình mới cả về lâu dài và giải quyết khó khăn trước mắt; thúc đẩy cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khẩn trương triển khai Quỹ hỗ trợ đầu tư, Công một cửa đầu quốc gia.

Rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật cản trở sản xuất, kinh doanh, khẩn trương đề nghị Quốc hội dùng sửa một luật sửa nhiều luật; đồng thời rà soát các luật có liên quan kinh tế đối ngoại, đề xuất chính sách với cấp có thẩm quyền. **M.T**

## ASEAN thành lập nhóm đặc trách đánh giá tác động chính sách thuế của Hoa Kỳ

Trong ngày 10/4, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã được tổ chức trực tuyến. Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã tái khẳng định cam kết của ASEAN với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, có thể dự đoán được và kêu gọi Hoa Kỳ tham gia vào đối thoại mang tính xây dựng, thẳng thắn để giải quyết các mối quan ngại liên quan đến thương mại, bảo đảm mối quan hệ cân bằng và bền vững; Đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trong thương mại, đầu tư và các lĩnh vực giá trị gia tăng cao mà hai bên cùng quan tâm; Sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ chế hợp tác hiện có để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho các vấn đề cùng có lợi. **H.T**



# Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng

**Rạng sáng ngày 10/4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra quyết định sẽ tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả các đối tác thương mại không trả đũa Hoa Kỳ và áp thuế đối ứng 10% trong giai đoạn này, có hiệu lực ngay lập tức.**



● Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phúc và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer. (Ảnh: VGP)

Nói về quyết định này, trong cuộc gặp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc cho rằng, mặc dù Hoa Kỳ đã quyết định hoãn áp thuế 90 ngày, nhưng hai nước cần sớm đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương nhằm tạo khuôn khổ lâu dài thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, cùng có lợi, phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cũng trong cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; Nhân mạnh Việt Nam kiên trì xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn làm việc với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để cụ thể hoá các nội dung trao đổi giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 04/4/2025 vừa qua, qua đó tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định, bền vững, vì lợi ích của doanh nghiệp và Nhân dân hai nước.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để góp phần giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai bên, đáp ứng những quan tâm của phía Hoa Kỳ. Theo đó, việc Hoa Kỳ áp thuế cao đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam không phù hợp với quan hệ kinh tế thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ hết sức coi trọng quan hệ song

phương với Việt Nam, mong muốn phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại, hướng tới quan hệ ngày càng sâu sắc trên các lĩnh vực. Và chia sẻ những lý do, thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, buộc chính quyền Tổng thống Trump phải thực hiện chính sách thuế quan như vừa qua, giải thích mức thuế cao mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt đối với Việt Nam là do mức độ thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ với Việt Nam.

Đáng chú ý, Hoa Kỳ nhất trí hai bên khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thỏa thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của hai bên tiến hành trao đổi ngay; Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, chủ động rà soát, xem xét hạn chế thấp nhất các rào cản phi quan thuế cho hàng hoá của nhau, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi gian lận thương mại.

Trao đổi với Báo PLVN ngay sau khi thông báo tạm dừng áp thuế quan được đưa ra, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ Đỗ Ngọc Hưng cho biết, đây sẽ là thời gian để doanh nghiệp Việt Nam xoay hướng chuyển đổi sang các thị trường mới. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục xuất khẩu bình thường, giữ vững thị trường ở Mỹ nhưng song song đó, cần phải tận dụng thời gian này, coi đó là một cú hích để thúc đẩy doanh nghiệp mạnh mẽ trong mở rộng thị trường, tận dụng 17 hiệp định thương mại tự do đã có để tránh tối đa việc phụ thuộc vào một thị trường và các rủi ro biến động thương mại đã xảy ra như giai đoạn vừa qua. **NHẬT THU**

**Ông Nguyễn Tất Thịnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế châu Á - Thái Bình Dương: Không "đổi kháng" mà cần "đối ứng"**

Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp cần giữ tâm thế bình tĩnh, không "đổi kháng" mà phải chủ động "đối ứng". Đây là cơ hội để doanh nghiệp nhìn lại nội lực, tái cấu trúc lại thị trường và sản phẩm.

Thị trường nội địa với 100 triệu dân là một "cứu cánh" lúc khó khăn này. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển hướng phát triển và chú trọng vào việc cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng trong nước; Cần tận dụng cơ hội này để mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Tôi đánh giá rất cao phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của Chính phủ Việt Nam trong việc đàm phán với Hoa Kỳ.



● Ông Nguyễn Tất Thịnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Để ứng phó, theo tôi, trước mắt chúng ta nên tìm thêm các thị trường tiềm năng khác. Việt Nam có tới 17 Hiệp định thương mại tự do với các nước, trong đó có 2 hiệp định rất lớn là EVFTA và CPTPP. Vì vậy, việc tiếp tục đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu cũng như tận dụng các lợi thế của thị trường có hiệp định thương mại tự do vẫn là ưu tiên của các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hiện nay".

**Ông Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & Bất động sản Toàn cầu: Các doanh nghiệp hợp tác, liên kết với nhau**



● Ông Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & Bất động sản Toàn cầu

Trong thời gian này, các hiệp hội, các doanh nghiệp phải hợp tác, liên kết mật thiết với nhau, vì đây là thời khắc rất quan trọng để chúng ta cầm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách khi Mỹ áp thuế đối ứng vào hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Cùng với đó, chúng ta phải tạo ra mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, xây dựng một nền văn hóa hợp tác và chia sẻ vì lợi ích chung". **LÊ ĐỒNG (ghi)**



PGS.TS NGÔ TRÍ LONG:

# “Khu vực kinh tế tư nhân cần chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo thể chế”

Phát triển kinh tế tư nhân hiện nay không đơn thuần chỉ là câu chuyện về tăng trưởng hay đóng góp vào GDP, mà còn là “bài toán” chiến lược về “sức sống” của nền kinh tế quốc dân. Báo Pháp luật Việt Nam đã trao đổi với PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính) về vấn đề này.

**Phải biết “đứng trên vai người khổng lồ”**

● **PV:** *Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định vị sứ mệnh và coi kinh tế tư nhân chính là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới. Để khẳng định vị thế và vai trò của mình, các doanh nghiệp (DN) tư nhân thời hiện đại phải hội tụ các yếu tố cần và đủ thế nào, thưa ông?*

**PGS.TS Ngô Trí Long:** Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định vị rõ sứ mệnh của khu vực kinh tế tư nhân, khẳng định đây chính là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước thời kỳ mới. Nhận định này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể: Các DN tư nhân phải chứng minh được bản lĩnh, vai trò và trách nhiệm trong hành trình hội nhập và phát triển.

Để đảm đương sứ mệnh đó, trước hết, DN tư nhân cần vượt lên chính mình, chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình kinh doanh

truyền thống sang quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Trong kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, trình độ quản trị, cùng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là những yêu cầu bắt buộc. DN tư nhân phải biết “đứng trên vai người khổng lồ”, biết học hỏi, liên kết, hợp tác để phát triển bền vững, không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Song song với đó, xây dựng văn hóa DN tử tế, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, đề cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền lợi người lao động cũng là những trụ cột quan trọng. Một nền kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh không thể tách rời đạo đức kinh doanh và trách nhiệm công dân.

Cuối cùng, để thật sự trở thành lực lượng tiên phong, khu vực kinh tế tư nhân cần chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo thể chế, cùng Đảng và Nhà nước xây dựng một môi trường pháp lý



● PGS.TS Ngô Trí Long.

“Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển đột phá nhưng bền vững, phải có sự dẫn dắt mạnh mẽ về thể chế và chính sách từ Đảng và Nhà nước. Kết hợp giữa môi trường pháp lý minh bạch, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, cùng với vai trò điều tiết công bằng của Nhà nước pháp quyền - đó chính là nền tảng cho một khu vực tư nhân mạnh, có trách nhiệm xã hội và đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu”.

minh bạch, bình đẳng, ổn định và thông thoáng. Chỉ khi quyền lợi và nghĩa vụ được bảo đảm công bằng, DN mới mạnh dạn đầu tư, đổi mới và vươn lên.

**Vì sao DN tư nhân chưa thể bứt phá?**

● **PV:** *Gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân vẫn đang có mặt “lép vế” so với khu vực FDI và DN Nhà nước khi ít được hỗ trợ hay ưu đãi về đất đai, thuế, công nghệ và quản trị... Theo PGS, đây có phải là hạn chế khiến DN tư nhân chưa dám bứt phá và cũng chưa đủ năng lực để cạnh tranh?*

**PGS.TS Ngô Trí Long:** Vì sao DN tư nhân chưa thể bứt phá? Đây là một câu hỏi được cộng đồng rất quan tâm. Gần 40 năm kể từ khi công cuộc đổi mới được khởi xướng vào năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện. Trong bức tranh chung ấy, khu vực kinh tế tư nhân - với vai trò là một trong ba trụ cột quan trọng bên cạnh khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài (FDI) và DN Nhà nước - đã có những bước tiến đáng kể, trở thành động lực ngày càng lớn của tăng trưởng. Tuy nhiên, nhìn một cách thẳng thắn, kinh tế tư nhân trong nước vẫn đang ở thế “lép vế”, thua thiệt về nhiều mặt và chưa thực sự bứt phá, dù chiếm trên 40% GDP và tạo ra hơn 85% việc làm cho toàn xã hội.

Theo tôi, có thể khẳng định rằng: Sự thiếu hụt các chính sách hỗ trợ thiết thực, đồng bộ và ổn định về đất đai, thuế khóa, tiếp cận vốn, công nghệ và quản trị hiện đại chính là một trong những nguyên nhân căn bản khiến DN tư nhân trong nước chưa thể bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh.

**Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo phát triển, thiết kế chính sách dài hạn**

● **PV:** *Để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển đột phá nhưng bền vững trong thời gian tới, Việt Nam cần phải có các giải pháp gì, thưa PGS?*

Đông Nam Á, Ấn Độ, Nhật Bản...; Chuyển hướng đầu tư sản xuất bằng cách xem xét đầu tư, đặt nhà máy tại các quốc gia có hiệp định thương mại với Mỹ để tránh thuế; Cần quan tâm đến tái cấu trúc sản phẩm và định vị thương hiệu; Tập trung phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, ít bị cạnh tranh về giá; Các vấn đề khác như: Xây dựng năng lực pháp lý và dự báo chính sách bằng việc đào tạo đội ngũ chuyên theo dõi, phân tích chính sách thương mại quốc tế và chủ động tư vấn điều chỉnh chiến lược; Tăng cường năng lực nội tại khi đầu tư vào công nghệ, tự động hóa, kiểm soát chất lượng và chuyển đổi số để tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu cũng cần được quan tâm một cách cụ thể, bài bản.

Trong bối cảnh đầy biến động này, sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong chiến lược kinh doanh sẽ giúp các DN Việt Nam vượt qua thách thức, duy trì và phát triển bền vững trên thị trường quốc tế.

**PGS.TS Ngô Trí Long:** Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều tiết của Nhà nước bằng pháp luật, để thúc đẩy khu vực này phát triển đột phá nhưng bền vững, theo tôi, Việt Nam cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp chiến lược như sau:

**Một là,** hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng: Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định và minh bạch là điều kiện tiên quyết. Cần: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ rào cản pháp lý gây cản trở hoạt động kinh doanh của DN tư nhân. Bảo đảm tính dự báo của chính sách, hạn chế thay đổi đột ngột gây rủi ro cho nhà đầu tư. Tăng cường cơ chế giám sát độc lập và minh bạch hóa quá trình thực thi pháp luật.

**Hai là,** tạo điều kiện tiếp cận vốn, đất đai và tài nguyên cho DN tư nhân: Khó khăn lớn nhất hiện nay của DN tư nhân, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, là tiếp cận tín dụng và quỹ đất. Cần: Phát triển thị trường tài chính đa tầng, đa dạng hoá các kênh huy động vốn như quỹ đầu tư mạo hiểm, thị trường chứng khoán, ngân hàng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Rà soát, công khai, minh bạch quy hoạch đất đai, ưu tiên bố trí quỹ đất cho DN sản xuất - công nghiệp - đổi mới sáng tạo. Thiết lập cơ chế “một cửa” điện tử trong việc đăng ký và cấp phép sử dụng đất.

**Ba là,** nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân: Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ DN tư nhân chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và nâng cấp quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt khuyến khích hình thành các “doanh nghiệp đầu đàn” tư nhân có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với các viện nghiên cứu, trường đại học và DN FDI.

**Bốn là,** xây dựng đội ngũ doanh nhân dân tộc lớn mạnh, có đạo đức và bản lĩnh chính trị: Đảng và Nhà nước cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân tư nhân trong chiến lược phát triển đất nước. Cần có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản trị DN, kết hợp giáo dục đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Hình thành mạng lưới hỗ trợ doanh nhân trẻ, DN nữ, DN khởi nghiệp sáng tạo.

**Năm là,** tăng cường vai trò dẫn dắt và định hướng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo phát triển, thiết kế chính sách dài hạn, ổn định và bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của DN. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh, thao túng thị trường. Thúc đẩy hình thành nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

● **PV:** *Trân trọng cảm ơn ông!*  
**VÂN HƯƠNG** (thực hiện)



● Sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong chiến lược kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức. (Ảnh minh họa)

## Giải pháp giúp các DN Việt Nam vượt qua “cú sốc” thuế đối ứng của Mỹ

**PV:** Ngày 10/4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra quyết định sẽ tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả các đối tác thương mại không trả đũa Hoa Kỳ và áp thuế đối ứng 10% trong giai đoạn này, có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên hiện nay, các DN xuất khẩu, đặc biệt là các DN tư nhân vẫn đang phải “nín thở” chờ kết quả đàm phán trong thời gian tới... Lời khuyên của ông dành cho các DN trong lúc phải đương đầu với những khó khăn, thách thức này?

**PGS.TS Ngô Trí Long:** Đúng là trong thời gian này, các DN xuất khẩu vẫn đang phải “nín thở” chờ kết quả đàm phán trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn thuế trong 90 ngày có thể mang lại một “khoảng thở”. Vì vậy, các DN cần xây dựng

cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn phù hợp với tình hình thực tế.

**Kế hoạch ngắn hạn:** Ứng phó linh hoạt và tranh thủ cơ hội. Trong 90 ngày hoãn thuế cần tăng tốc sản xuất và xuất khẩu; Tận dụng thời gian miễn thuế để đẩy mạnh xuất hàng sang Mỹ, tối ưu hóa chi phí và doanh thu; Bên cạnh đó phải đàm phán với đối tác Mỹ: Ký kết thêm hợp đồng, chốt giá và cam kết giao hàng trong giai đoạn chưa bị áp thuế; Ngoài ra, là tối ưu logistics và chuỗi cung ứng. Tận dụng giá cước vận tải hiện hành, chuẩn bị hàng hóa nhanh, linh hoạt hơn trong giao nhận; Đồng thời, đánh giá rủi ro chính sách, thành lập nhóm theo dõi tình hình đàm phán Mỹ - Trung hoặc Mỹ - các nước để kịp thời điều chỉnh chiến lược.

**Kế hoạch dài hạn:** Đa dạng hóa và thích ứng bền vững. Do môi trường thương mại Mỹ có thể biến động thất thường, vì thế cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ bằng cách mở rộng sang EU,

## Tốc độ phát triển kinh tế của Bắc Giang tiếp tục cao nhất cả nước

UBND tỉnh Bắc Giang vừa công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2025. Theo đó, trong quý này, tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Giang ước đạt khoảng 14,02%, vượt kịch bản dự tính (13%), đứng đầu cả nước. "Điều này cho thấy kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ", đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết và thêm rằng, các ngành sản xuất đều có tăng trưởng, đặc biệt là nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ... Trong đó, sản xuất công nghiệp vẫn là lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang với tốc độ tăng trưởng trong quý I là 26,58%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Giang cũng đạt kết quả ấn tượng. Tổng giá trị xuất nhập khẩu 3 tháng ước đạt 16,6 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 8,44 tỷ USD, tăng 41,9%. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nội địa quý I của Bắc Giang ước đạt 6.705 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2024.



● Bắc Giang luôn chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp để "đón" các nhà đầu tư.

Lý giải về tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh, theo đại diện UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh luôn chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp (CCN), đặc biệt đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN, CCN đã được chấp thuận, sớm đưa vào hoạt động. Trong quý I, tỉnh đã hoàn thành GPMB, tạo thêm khoảng 71,05ha đất sạch để thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp được đặc biệt coi trọng, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

Trong quý I/2025, tỉnh đã thu hút thêm 20 dự án đầu tư mới, trong đó có 11 dự án DDI với vốn đăng ký 13.630 tỷ đồng và cấp mới cho 9 dự án FDI, vốn đăng ký 22,8 triệu USD. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án DDI với số vốn bổ sung đạt 133,3 tỷ đồng và 20 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm là 118,1 triệu USD. **MINH HỮU**

### BÌNH DƯƠNG:

## Tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm



● Cầu Thủ Biên tại điểm đầu dự án đường Vành đai 4 TP HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Duy Trường)

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương về tình hình các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, dự án đường Vành đai 3 TPHCM đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 98,1%. Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đã hoàn thành việc bàn giao cọc mốc GPMB trên toàn tuyến dài 28km. Với dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt và 10,8ha đất cao su Phước Hòa đã được bàn giao cho đơn vị thi công.

Đồng thời, các đơn vị đã báo cáo về tiến độ các dự án quan trọng đang triển khai như GPMB đường Thủ Biên - Đất Cuốc, công tác GPMB công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn; dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến; dự án nâng cấp và mở rộng đường ĐT746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa; nâng cấp và mở rộng đường ĐT748, đoạn từ giao lộ ngã tư Phú Thứ đến Vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước; dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên đường ĐT744, đoạn qua phường An Tây và xã Phú An, dự án xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai...

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Trí đã yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp các địa phương để rà soát và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn lên UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. **DUY TRƯỜNG**

# "Hẹn ước Bắc - Nam", chương trình kỷ niệm cấp quốc gia dịp 30/4

## Ngày 10/4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc - Nam".

"Hẹn ước Bắc - Nam" là chương trình kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ VH,TT&DL, Tổng cục Chính trị, TP Hà Nội chỉ đạo Trung tâm PT-TH Quân đội thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 22/4/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội); được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), tiếp sóng trên các kênh truyền hình Trung ương và địa phương và phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông internet.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, lên tới 800 người, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng; những bản hùng ca bất hủ, những ca khúc đi cùng năm tháng như: "Lời ca kháng Bắc", "Những ánh sao đêm", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Đưa cơm cho mẹ đi cày", "Đường tôi đi dài theo đất nước", "Rừng xanh vang tiếng Ta lư"... đưa khán giả sống lại với không khí hào hùng của cha ông 50 năm trước.

Tổng đạo diễn, Đại tá Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội cho biết, "Hẹn ước Bắc - Nam" là nơi những ký ức không thể phai mờ, nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước thống nhất của cả dân tộc; hẹn ước với hậu phương; hẹn ước nơi tiền tuyến và hẹn



● Tổng đạo diễn, Đại tá Phạm Văn Tú thông tin về chương trình với báo giới.

(Ảnh: Lam Hạnh)

ước với bạn bè quốc tế... Đó là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. Chương trình sẽ tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận - nghệ thuật, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phỏng vấn chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.

"Chương trình là dịp để tri ân công lao của các thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, nhắc nhở về những lời hẹn ước này, khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông; để hôm nay, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, giữ cho non sông liền một dải, Bắc - Nam thống nhất một nhà, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó chính là hẹn ước cho tương lai", Đại tá Tú nói.

Một trong những điểm nhấn trong chương trình là hành trình về nguồn của 120 cựu chiến binh - những người lính năm xưa trở lại chiến trường cũ, mang tên hành trình "Hẹn ước Bắc -

Nam". Các cựu chiến binh sẽ tập kết tại Hà Nội và được Hãng hàng không Vietnam Airlines đưa tới Tây Nguyên. Từ đây, Sài Gòn Tourist sẽ đưa họ đi thăm lại chiến trường xưa ở Bình Phước, Tây Ninh, TP HCM. Hành trình để ôn lại ký ức, thăm lại những đồng đội đã ngã xuống, gặp lại những người dân đã từng chờ che, cứu mạng trong khói lửa chiến tranh, để họ thêm tự hào khi chiến trường xưa đã "thay da, đổi thịt". Khán giả sẽ tận mắt thấy hành trình được ghi lại thành những câu chuyện và được kể lại bằng những thước phim cảm xúc, phát trong chương trình.

Với sự đầu tư công phu, chương trình "Hẹn ước Bắc - Nam" mang đến một sân khấu thực cảnh hoành tráng quy mô 2.700m<sup>2</sup>, chia 2 khối so le thể hiện 2 miền Bắc - Nam, ở giữa có cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Mặt sân sân khấu cao 5m. Đỉnh cao nhất của sân khấu 19m.

"Để lấp đầy sân khấu phải dùng đến 17.000 khối layer. Đây là một trong những sân khấu lớn nhất về chính luận từ trước tới nay; sử dụng khoảng

## BỘ XÂY DỰNG: Bảo đảm an toàn khi thi công trở lại thủy điện Đăk Mi 1 (Kon Tum)

Ngày 10/4, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết, Bộ Xây dựng vừa có ý kiến chỉ đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có văn bản về nội dung cho phép thi công trở lại một số hạng mục của dự án thủy điện Đăk Mi 1, huyện Đăk Gle, sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2024 khiến 5 công nhân tử vong.

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất đề UBND tỉnh Kon Tum quyết định việc tiếp tục thi công với các hạng mục không liên quan trực tiếp đến sự cố, bao gồm các phần việc thuộc tuyến năng lượng như cửa lấy nước, hầm dẫn nước, tháp điều áp, nhà máy thủy điện và tuyến đường giao thông tránh ngập lòng hồ. Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Kon Tum phải đặc biệt chú trọng kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các vấn đề an toàn, chất lượng công trình trước khi tái triển khai các hoạt động xây dựng.

Theo văn bản của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Kon Tum cần đặc biệt lưu ý quan tâm, chỉ đạo với các hạng mục nhà máy thủy điện, yêu cầu nhà thầu và chủ đầu tư phải kiểm soát nghiêm ngặt biện pháp thi công, đặc biệt là các giàn giáo, cốp pha lắp đặt tại khu vực

có độ cao lớn. Tất cả phải được thiết kế, tính toán chính xác, thử tải và nghiệm thu đầy đủ trước khi tiến hành xây dựng thực tế.

Với hạng mục hầm dẫn nước, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác an toàn, xử lý dứt điểm các vấn đề tiềm ẩn như đá om, đá treo, hệ thống thông gió và chiếu sáng để bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình thi công.

Riêng tháp điều áp, Bộ yêu cầu chủ đầu tư rà soát kỹ công tác thiết kế, bổ sung giải pháp xử lý triệt để tình trạng sụt lở mái đào, ngăn chặn các rủi ro mất an toàn. Với hạng mục đường giao thông tránh ngập lòng hồ, Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức thi công phải được thực hiện khoa học, tránh tình trạng đổ thải đất đá trực tiếp ra ta luy âm nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sụt

trượt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an toàn công trình.

Ở khu vực đập dâng, đập tràn - nơi xảy ra sự cố làm 5 công nhân thiệt mạng hồi cuối năm 2024, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Kon Tum phải chỉ đạo bảo vệ nguyên vẹn hiện trường, tạo mọi điều kiện cho tổ điều tra cùng các đơn vị tư vấn kiểm định tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để từ đó có phương án khắc phục triệt để, tránh lặp lại các sự cố tương tự.

Thủy điện Đăk Mi 1 nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Gle có công suất 84MW, với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2009 nhưng sau 16 năm vẫn chưa hoàn thành, tiến độ thi công kéo dài khiến dư luận lo ngại về hiệu quả đầu tư cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn thi công.



# Khi công nghệ ảnh hưởng đến sức khỏe của các gia đình

Với mức giá hời, đa dạng mặt hàng, sản phẩm tiện lợi, mới mẻ, các kênh livestream được coi một “cửa hàng” mua sắm online của nhiều gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

## Tràn lan những mặt hàng kém chất lượng

Mới gần đây nhất, hai KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội) đã bị bắt với tội lừa dối khách hàng. Được biết, hai KOL thực hiện nhiều phiên livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ, khẳng định “công dụng” thần thánh của viên kẹo này.

Tuy nhiên, thực tế, khi các cơ quan chức năng vào điều tra, xác định bột rau dùng trong sản xuất không được thu mua từ các nông trại, mặc dù viên kẹo có hàm lượng bột rau dưới mức tiêu chuẩn (từ 0,61 đến 0,75%) nhưng công bố là 28%. Ngoài ra, kẹo rau củ còn có chất sorbitol chiếm tỷ lệ 35% thành phần cùng các chất phụ gia khác, đây là một chất tạo ngọt có công dụng ngang bằng với thuốc xổ và dễ gây ra một số phản ứng phụ đối với người tiêu dùng. Song, thành phần này không được công bố cho khách hàng biết. Thậm chí, trong những phiên live trực tiếp, những KOL này còn khẳng định viên kẹo phù hợp cho phụ nữ có thai và trẻ em trên 3 tuổi sử dụng.

Theo báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Khoảng 61 triệu người dân tham gia mua sắm qua thương mại điện tử, đưa giá trị mua sắm trung bình của mỗi người dân đạt 300 USD/người/năm. Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,... có mức hoạt động rất mạnh ở Việt Nam.

Với số lượng người trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x sử dụng mạng Internet lớn, các sàn thương mại điện tử trở thành “cửa hàng tiện lợi” online thường xuyên của nhiều gia đình. Các ông bố, bà mẹ trẻ sẵn sàng đặt đồ dùng thiết yếu của gia đình, thậm chí cả đồ ăn cho người lớn, trẻ con, người già thông qua các kênh bán hàng online.

Nắm được xu thế tiêu dùng của gia đình trẻ người Việt Nam, không ít KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội) đang trục lợi bằng cách bán hàng giả, hàng kém



● Nhiều hàng hóa, thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng được bày bán trên các phiên livestream ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. (Nguồn: Dạy nghề Lâm Minh Long)

chất lượng, quảng cáo sai sự thật. Lấy ví dụ, để thu hút khách tiêu dùng, người bán sẽ có những buổi live trực tiếp, sôi động mà ở đó, họ sẵn sàng nói quá lên về công dụng, chức năng của các mặt hàng.

Việc bán hàng tương tự “vô thưởng, vô phạt” có thể để lại nguy cơ mất an toàn về sinh thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, nếu như khách hàng không được biết cận kề tác dụng, phản ứng của đồ ăn, đồ gia dụng mà họ mua trên những phiên livestream.

## Người tiêu dùng cần phải tỉnh táo trước sức hấp dẫn trên các cửa hàng “ảo”

Chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, kiểm định viên Đinh Thị Đoan Trang, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết: “Kiểm định hàng hóa trước khi kinh doanh là một quy trình quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Một số mặt hàng như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị điện và điện tử, phương tiện giao thông,... cần phải kiểm định trước khi được phép lưu thông trên thị trường, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an ninh quốc gia và môi trường”.

Tuy nhiên, thực tế, việc bán hàng qua các phiên livestream rất khó để kiểm tra được nguồn gốc. Đa phần người bán chỉ tồn tại một góc nhỏ của một nơi nào đó nhưng không cung cấp địa chỉ thực hiện, nơi bán hàng mà chỉ giới thiệu về hàng hóa, phương thức giao dịch qua điện thoại, các dịch vụ giao nhận.

Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường không có cơ sở dữ liệu, công nghệ

và hành lang pháp lý để xác định được lý lịch của đối tượng bán hàng bằng hình thức livestream qua nhận diện khuôn mặt để làm căn cứ thẩm tra, xác minh chính xác đối tượng, địa điểm kinh doanh để kiểm tra, xử lý nếu phát hiện có vi phạm. Bên cạnh đó, để có thể xác định được chính xác hàng hóa được bán qua livestream có phải là hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thì phải căn cứ hàng hóa kiểm tra thực tế thu giữ được và các quy định của pháp luật có liên quan thì mới kết luận được; nghĩa là phải xác định được nơi chứa trữ hàng hóa kinh doanh của các đối tượng này để kiểm tra, kết luận.

Mặc dù, hiện nay đã có rất nhiều cơ chế, chính sách bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số. Ví dụ như, từ ngày 1/7/2024, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực thi hành, trong đó có nhiều điểm mới liên quan đến một số hành vi bị cấm, quy định bồi thường thiệt hại, phương thức giải quyết tranh chấp... nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên nền tảng số. Luật mới sẽ giải quyết được những tồn tại trong rất nhiều năm đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Nhưng bản thân người tiêu dùng cũng nên thận trọng trong việc mua bán, tin tưởng hoàn toàn vào các KOL, những kênh livestream bán hàng trên TikTok, Facebook,...

Thực tế, đây là những kênh truyền thông không có sự bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Các gia đình trẻ nên lựa chọn những sản phẩm thương mại điện tử lớn có nhiều chính sách bảo vệ khách hàng như Shopee, Lazada, Amazon. **HƯƠNG NGỌC**

## Chương trình áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”

Nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, đồng thời là dịp để tôn vinh những nhà thiết kế áo dài tiêu biểu, đại diện cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ đã trưởng thành từ chương trình đào tạo “Khởi nghiệp từ áo dài” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”.

Trong khuôn khổ Chương trình, các bộ sưu tập áo dài sẽ được trình diễn bởi các hoa hậu, người mẫu, nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp và các nữ sinh đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam theo 3 chương: Tinh hoa áo dài Việt; Một vòng Việt Nam; Hương sắc Việt Nam. Những bộ sưu tập áo dài trình diễn tại chương trình đều là các tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, được lấy cảm hứng từ kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, cảnh sắc thiên nhiên ba miền, cùng tinh thần giao lưu văn hóa quốc tế, thể hiện vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần để từng bước đưa các giá trị của áo dài Việt Nam trở thành Di sản văn hóa thế giới, đồng hành cùng hình ảnh người phụ nữ Việt trên hành trình phát triển bền vững và vươn xa trong thời đại mới.

Chương trình áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” diễn ra tối ngày 13/4/2025 tại Trung tâm Hồ trợ Phụ nữ Phát triển - số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nữ lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội, các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo và cán bộ, hội viên Hội LHPN TP Hà Nội; các ông, bà Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế; các nhà thiết kế áo dài tài năng đến từ 3 miền Tổ quốc, các hội viên phụ nữ tham gia khóa học “Cắt may, thiết kế và khởi nghiệp áo dài”... **X.HOA**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Bên có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt - Địa chỉ: 162-166 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 09/5/2025 tại số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Nhà, đất thuộc thửa đất số: 799-48, tờ bản đồ số: 7J(SDN), tọa lạc tại địa chỉ số: 53/1 - KP2, P.Thới An, Q.12, TP.HCM; Diện tích: 343 m<sup>2</sup>; HTSD: Riêng 343 m<sup>2</sup>; Tổng DTSD: 211,9 m<sup>2</sup>; DTXD: 168,5 m<sup>2</sup>; Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn; Số tầng: 02. GKD: 18.294.640.000đồng. Tiền đặt trước: 1.829.000.000 đồng.

Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 11/4/2025 đến 17 giờ ngày 06/5/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm đăng ký: Tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 SĐBS 2024 và các quy định khác của pháp luật liên quan (nếu có)

Cách thức đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGD Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

(Chi tiết hồ sơ, tài sản bảo đảm tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá: Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/5/2025 tại số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Tài sản đấu giá: 03 Quyền sử dụng đất thuộc các thửa số: 938 (Diện tích: 155,1m<sup>2</sup>), 939 (Diện tích: 100,6 m<sup>2</sup>), 940 (Diện tích: 698,7m<sup>2</sup>), cùng tờ bản đồ số: 53, tọa lạc tại P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nơi có tài sản: Tại thửa số: 938, 939, 940, cùng tờ bản đồ số: 53, tọa lạc tại P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Giá khởi điểm: 33.500.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 3.350.000.000 đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 11/4/2025 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 06/5/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc);

Địa điểm đăng ký: Tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 SĐBS 2024 và các quy định khác của pháp luật liên quan (nếu có)

Cách thức đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGD Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Bên có tài sản đấu giá: BIDV - Chi nhánh Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 10/6A Lý Thường Kiệt, TT.Hồ Chí Minh, H.Hồ Chí Minh, HCM.

Nơi có tài sản: Tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 195 (BĐDC) tọa lạc tại địa chỉ số 459/8 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày 08/5/2025 tại số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 195 (BĐDC) tọa lạc tại địa chỉ số 459/8 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Diện tích: 76 m<sup>2</sup>; Hình thức SD: SD riêng; Mục đích SD: Đất ở tại đô thị (ODT); Thời hạn SD: Lâu dài; DTXD: 51,6 m<sup>2</sup>; DT sàn: 102,26 m<sup>2</sup>; Kết cấu nhà: 02 tầng, tường gạch, sàn gỗ, mái tôn; Cấp (hạng): Cấp 3.

Giá khởi điểm: 5.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/5/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu; không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản SĐBS 2024 và các quy định pháp luật khác liên quan (nếu có).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty ĐGD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này. (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

GÓC NHÌN TỪ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC:

# Trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa vời

Theo các chuyên gia, sự phát triển của các công cụ AI tạo ra những phương thức gian lận mới, tinh vi hơn và giáo viên khó có thể phát hiện nếu không được trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp, tạo ra một môi trường học tập thiếu trung thực, không lành mạnh.



● Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo để AI được ứng dụng hiệu quả, bền vững và nhân văn trong giáo dục. (Ảnh minh họa. Nguồn: Elcom)

## Khi AI bị lạm dụng

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là khái niệm xa vời. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi cách chúng ta dạy và học, cách học sinh (HS) tiếp cận tri thức, cách các nhà quản lý giáo dục hoạch định chính sách. AI mang đến cơ hội to lớn trong việc cá nhân hóa học tập, tăng cường tương tác, hỗ trợ giảng dạy, đánh giá và quản trị giáo dục hiệu quả hơn. Đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều thách thức mới về đạo đức, pháp lý, năng lực ứng dụng và đặc biệt là sự công bằng trong tiếp cận công nghệ.

Theo PGS.TS Nguyễn Chí Thành, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, khi một công cụ AI ra đời, các nhà thiết kế mong muốn sản phẩm sẽ có ích, trung thực, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến người sử dụng. Tại Việt Nam, có khoảng 15% trường học tại các thành phố lớn đã triển khai ứng dụng AI trong giáo dục, riêng Hà Nội khoảng 25% và TP HCM khoảng 30%. Các môn học ứng dụng AI phổ biến nhất là Toán, Tiếng Anh, Khoa học và Tin học.

Tuy nhiên, thực tế, bên cạnh những tác động tích cực của AI, có thể gặp tác dụng ngược nếu không sử dụng AI đúng cách, trong đó, người dùng nếu phụ thuộc quá mức vào AI có thể trở thành "nô lệ số". Nguy cơ triệt tiêu những phẩm chất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học...

Với giáo viên (GV), nếu phụ thuộc quá mức vào AI để soạn bài giảng, thay vì tự thiết kế và điều chỉnh sẽ làm giảm tính chủ động; giảm khả năng đánh giá khi quá tin tưởng vào AI trong việc chấm điểm và đánh giá HS, bỏ qua những yếu tố quan trọng khác.

## Giáo viên cần tuân thủ các quy tắc đạo đức khi sử dụng AI

Hiện có 60% GV chưa tham gia khóa bồi dưỡng về AI. PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, nhà trường đã bắt đầu hướng dẫn GV và tập huấn cho GV để bắt đầu ứng dụng AI trong việc giảng dạy và đã xuất hiện những quan ngại. Sau thời gian áp dụng, GV trăn trở về việc làm sao để vừa tận dụng được AI nhưng không làm cho sinh viên trở nên lười suy nghĩ và đang có xu hướng phụ thuộc nhiều vào AI. Thậm chí các bạn sinh viên tin tuyệt đối vào những tri thức mà AI mang lại, không có một sự kiểm tra chéo các nguồn thông

tin. Trong khi theo lý thuyết thì vẫn có thể là có những ảo giác của AI hoặc là có những định kiến không chuẩn xác.

Thực tế, rất nhiều bài kiểm tra, GV không đánh giá được phần nào là kiến thức của sinh viên và đâu là những kiến thức của các cái thuật toán (AI). GV trở nên hoang mang hơn và không biết được người học có đạt được các năng lực đáp ứng yêu cầu theo chuẩn đầu ra của môn học hay không.

Hiện có những AI mà GV chỉ dùng một lệnh đã soạn ra được cả một khung bài tập cho cả một ngày các thầy cô lên lớp. Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, GV sẽ không thể chỉ tập trung vào thiết kế việc dạy học mà phải chuyên sang thiết kế việc học tập, kiến tạo môi trường trải nghiệm cho người học thật thú vị và thúc đẩy học tập suốt đời.

Do đó, theo PGS.TS Trần Thành Nam, GV phải tuân thủ các quy tắc về đạo đức, bảo đảm an toàn cho HS khi sử dụng các công cụ AI, đồng thời phải có trách nhiệm trong việc sử dụng AI. Sử dụng AI để khuyến khích tư duy phản biện, giải quyết các vấn đề phức tạp và sáng tạo trong giảng dạy. GV cần liên tục học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức về AI để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và giáo dục. **UYÊN NA**

## Công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đối mặt với nhiều thách thức lớn

Theo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ), số người bị nạn và số sự cố nghiêm trọng đều có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại so với năm 2023. Theo tổng hợp báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố, trong năm 2024, toàn quốc xảy ra 8.286 vụ TNLĐ, tăng 892 vụ so với năm 2023, làm 8.472 người bị nạn, tăng 919 người. Số liệu trên bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Trong đó, có 675 vụ TNLĐ chết người, tăng 13 vụ so với năm 2023; số người tử vong là 727 người, tăng 28 trường hợp; 1.690 người bị thương nặng, giảm 30 người. Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh thường xuyên xảy ra TNLĐ chết người là khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, dịch vụ, dệt may và da giày.

Lý giải của Cục Việc làm cho thấy, 9 tỉnh, thành có số người chết vì TNLĐ cao nhất năm 2024 là những địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, sử dụng lượng lớn lao động, nền nguy cơ TNLĐ cao hơn so với các tỉnh ít khu công nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro theo quy định pháp luật. Ngoài ra, một bộ phận lớn người lao động chưa được huấn luyện đầy đủ về an toàn, vệ sinh lao động, còn thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và chưa hình thành tác phong công nghiệp cần thiết.

**X.HOA**

Với mục tiêu thúc đẩy đổi mới giáo dục thông qua AI và đóng góp vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT và Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc gia về đổi mới sáng tạo giáo dục với trí tuệ nhân tạo vào các năm 2025 và 2026. Sau lễ phát động ngày 9/4, các hoạt động diễn ra trong năm 2025 gồm: Hội thảo về triển khai ứng dụng AI trong giáo dục hiện nay, thực trạng và giải pháp; Chương trình tập huấn chuyên đề về ứng dụng AI trong dạy và học; Tập huấn trực tuyến toàn quốc; Tập huấn trực tiếp cho

cán bộ quản lý và GV cốt cán khối mầm non và phổ thông; Tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến dành riêng cho cán bộ quản lý và giảng viên cốt cán khối đại học; Cuộc thi Quốc gia về Ứng dụng AI trong Giáo dục; Ngày hội Giáo dục Việt Nam về đổi mới AI.

Ông Vũ Minh Đức cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành trong việc xây dựng chính sách, khung pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để AI được ứng dụng hiệu quả, bền vững và nhân văn trong giáo dục.

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.  
Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Thanh lý tài sản VIB: 094.968.5485) – Đ/C: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Thời điểm trả giá bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút và kết thúc lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/5/2025 (thời gian điểm danh từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút) ngày 06/5/2025 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiaso5.vn)  
Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: QSDĐ thửa đất số 86, tờ bản đồ số: 77 (215459-6-(13)), Khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; DT598,3m<sup>2</sup>; HTSD: SD riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; Thời hạn SD: Lâu dài. Giá khởi điểm: 3.139.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 313.900.000 đồng.  
Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 28/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).  
Địa điểm đăng ký: Trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn

Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM; UBND TT. Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để đăng ký (địa chỉ miền: http://daugiaso5.vn) (http://daugiaso5.vn); ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.  
Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký tại Cty ĐGHĐ Vạn Thành An và UBND TT. Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; đồng thời truy cập trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ miền: http://daugiaso5.vn) (http://daugiaso5.vn) và làm theo mục "hướng dẫn tham gia đấu giá" để đăng ký (Hỗ trợ kỹ thuật/đăng ký đấu giá liên hệ Hotline: 0243.7622619 hoặc Email: daugiactruyennalaf@gmail.com), nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định đã thông báo (Chi tiết tham khảo tài hồ sơ đấu giá).

## CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.  
Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Thanh lý tài sản VIB: 094.968.5485) – Đ/C: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Thời điểm trả giá bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút và kết thúc lúc 09 giờ 30 phút ngày 06/5/2025 (thời gian điểm danh từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút) ngày 06/5/2025 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiaso5.vn)  
Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 775, tờ bản đồ số: 26, địa chỉ: 302/29 đường TCH10, khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM (Nơi có tài sản); Diện tích: 135,3m<sup>2</sup>; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài; Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giấy đất có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 7.042.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 704.200.000 đồng.  
Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 11/4/2025 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 28/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).  
Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ miền: http://daugiaso5.vn) (http://daugiaso5.vn) và làm theo mục "hướng dẫn tham gia đấu giá" để đăng ký (Hỗ trợ kỹ thuật/đăng ký đấu giá liên hệ Hotline: 0243.7622619 hoặc Email: daugiactruyennalaf@gmail.com), nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định đã thông báo. (Chi tiết tham khảo tài hồ sơ đấu giá)  
**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh An Nam, địa chỉ: số 59, Đ.Cá Trong, P.Hoàng Văn Thu, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; ĐT: 02043.525.676  
2. Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thị xã Việt Yên; địa chỉ: Toà Hành chính công, đường Trần Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 47 lô đất ở tại xã Trung Sơn và phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
Tổng diện tích: 5.552,00 m<sup>2</sup>; Tổng giá khởi điểm: 60.304.000.000 đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá ở các mức: 200.000.000 đồng, 400.000.000 đồng và 500.000.000 đồng.  
Nơi có tài sản: Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn; Khu dân cư Sơn Quang - Tân Sơn, xã Trung Sơn và Khu dân cư Tổ dân phố Kiều, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  
a) Điều kiện tham gia đấu giá  
- Thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá.  
b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá  
- Căn cứ đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho công ty đấu giá hợp danh An Nam và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty An Nam theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá.  
c) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:  
- Liên tục bắt đầu từ ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty An Nam;  
- Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng TMCP Lạc Phát Việt Nam – CN Việt Yên, địa chỉ: Số 161, Đường Trần Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh An Nam từ ngày 23/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2025.  
5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2025; Địa điểm: Hội trường UBND phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Nộp đầy đủ thành phần hồ sơ đăng ký tham gia hợp lệ, đúng thời hạn theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty và quy định của quy chế cuộc đấu giá;  
- Đã nộp tiền mua hồ sơ và khoản tiền đặt trước theo quy định.  
b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá  
- Căn cứ đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho công ty đấu giá hợp danh An Nam và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty An Nam theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá.  
c) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:  
- Liên tục bắt đầu từ ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty An Nam;  
- Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng TMCP Lạc Phát Việt Nam – CN Việt Yên, địa chỉ: Số 161, Đường Trần Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh An Nam từ ngày 23/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2025.  
5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2025; Địa điểm: Hội trường UBND phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  
6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

## CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN NAM

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở: Số 56 Hiến Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Long An: Lầu 3, số C4-22 Khu dân cư Lavilla Green City, đường Vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.  
Tài sản đấu giá: tại Phường Tân Khánh, thành phố Tân An, Long An gồm:  
- Quyền sử dụng đất (QSDĐ) 198m<sup>2</sup> (diện tích chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Văn Cương là 42,6m<sup>2</sup>, diện tích chỉ giới xây dựng đường Nguyễn Văn Cương là 66,2m<sup>2</sup>), thửa 2090, tờ bản đồ (TBD) số 4.  
- QSDĐ 351,3m<sup>2</sup>, thửa 2091, TBD 4 và cây trồng.  
- QSDĐ 407,8m<sup>2</sup> (diện tích chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Văn Cương là 54,1m<sup>2</sup>, diện tích chỉ giới xây dựng đường Nguyễn Văn Cương là 83,6m<sup>2</sup>), thửa 56, TBD 4-23, cây trồng và công trình trên đất.  
Giá khởi điểm: 4.915.131.692 đồng \* Tiền đặt trước: 983.026.000 đồng  
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An: 216/3 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An  
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.  
Xem tài sản: ngày 10/4/2025 đến ngày 20/5/2025 (giờ hành chính) tại thửa 2090, 2091 – TBD 4; thửa 56 – TBD 4-23, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, Long An.  
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tài sản: Cá nhân, tổ chức theo quy định Luật ĐGTS liên hệ từ ngày 10/4/2025 đến ngày 20/5/2025 (giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định) tại Trụ sở hoặc Chi nhánh Long An để đăng ký. Điện thoại: 0888.164.369.  
Nộp tiền đặt trước: ngày 10/4/2025 đến ngày 20/5/2025.  
Tổ chức phiên đấu giá: ngày 23/5/2025 tại Chi nhánh Long An.  
**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM**

# Ra mắt Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC - chẩn đoán và điều trị công nghệ cao

**Ngày 5/4, Hệ thống Y tế MEDLATEC ra mắt Trung tâm Tiêu hóa công nghệ cao, đánh dấu bước vượt bậc về năng lực khám, chẩn đoán và điều trị toàn diện các bệnh lý đường tiêu hóa uy tín, chất lượng tại Việt Nam.**

**Nâng cao hiệu quả bằng chẩn đoán, điều trị “cá thể hóa”**

Ung thư đường tiêu hóa là bệnh hay gặp hàng đầu, có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc, do nhiều nguyên nhân gây nên như gene di truyền, tuổi tác, môi trường, chế độ ăn uống... Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 200.000 người mắc mới và khoảng 100.000 ca tử vong do bệnh lý ung thư. Trong đó, ung thư đường tiêu hóa chiếm tới hơn 30%, thường gặp là ung thư gan (14,5%), ung thư dạ dày (9,8%), ung thư đại trực tràng (9%)...

Thực trạng đó gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân nên sàng lọc định kỳ để có cơ hội chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả với chi phí thấp cũng như góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.



● Khách hàng an tâm thăm khám do được các y, bác sĩ tận tâm thăm khám, tư vấn.

Với mong muốn giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ, kỹ thuật của thế giới ở ngay tại Việt Nam trong chẩn đoán, điều trị toàn diện bệnh lý đường tiêu hóa, sau nhiều tâm huyết ấp ủ và quyết tâm, Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC chính thức được ra mắt trên nền tảng Chuyên khoa Tiêu hóa - một trong những chuyên môn mũi nhọn của Hệ thống Y tế MEDLATEC.

Mang trong mình sứ mệnh cao cả về địa chỉ uy tín chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho người dân Việt, Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC đặc biệt chú trọng quy tụ đội ngũ chuyên khoa đầu ngành, danh tiếng, dày dặn kinh nghiệm trực tiếp khám chữa. Trong đó, đội ngũ chuyên gia tiêu biểu như: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC; giảng viên bộ môn Tiêu hóa, Trường Đại học Y Hà Nội; nguyên Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai



● PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng chuyên gia Nhật Bản, trong nước và các y, bác sĩ của Trung tâm.

với 40 năm kinh nghiệm, cùng các bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa khác như ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, ThS.BSNT Phạm Thị Quế, BSCKI. Lê Văn Khoa, BSCKI. Nguyễn Thị Lan... cùng các cộng sự của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị được diễn ra liên tục.

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC chia sẻ: “Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia, Tiên sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa được đào tạo chính quy ở trong và ngoài nước về lâm toàn thời gian. Đặc biệt, các y, bác sĩ của Trung tâm luôn được đào tạo, cập nhật kiến thức mới thường xuyên, liên tục qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn diễn ra định kỳ hàng tuần, hàng tháng trong hệ thống, cũng như kết hợp với đối tác nước ngoài tổ chức. Nhờ kiến thức liên tục cập nhật đó, mỗi khách hàng/bệnh nhân đến MEDLATEC thăm khám đều được tiếp cận chẩn đoán và điều trị theo hướng “cá thể hóa”, nên ngay cả những ca bệnh phức tạp, các bác sĩ luôn chắc tay khám, chữa bệnh”.

Đồng thời, Trung tâm cũng không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, tân tiến giúp chẩn đoán và điều trị chính xác, nhanh chóng. Hiện nay, MEDLATEC là một trong số ít cơ sở y tế đầu tư hệ thống máy Olympus EVIS X1 CV1500 (Nhật Bản) thuộc thể hệ máy nội soi tiêu hóa hiện đại nhất thế, tích hợp cùng lúc 4 tính năng vượt trội sau:

● Công nghệ TXI - Ánh sáng trắng mới (Hình ảnh nâng cao kết cấu và màu sắc): Phát hiện sớm ung thư để ngăn ngừa

ung thư tiến triển sang giai đoạn muộn và giảm tỷ lệ tử vong.

● Công nghệ NBI - Công nghệ hình ảnh dải hẹp: Cho phép quan sát trực quan, sắc nét hơn các mẫu niêm mạc và mạch máu nhằm phát hiện các ổ viêm loét, tổ chức tiền ung thư từ rất sớm và không bỏ sót bất cứ thương tổn nào.

● Công nghệ RDI - Hình ảnh lưỡng sắc màu đỏ, giúp phát hiện các điểm chảy máu, tăng cường khả năng hiển thị các mạch máu sâu so với ánh sáng trắng.

● Công nghệ EDOF - Mở rộng chiều sâu lấy nét hoàn toàn: Quan sát nội soi chính xác thông qua tiêu điểm rộng liên tục và độ phóng đại lên trên 500 lần.

ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Bên cạnh hệ thống nội soi, trong một số trường hợp cần đánh giá tình trạng ung thư di căn, theo dõi hiệu quả điều trị, sự kết hợp của “tứ trụ” kỹ thuật hiện đại tại MEDLATEC gồm: Nội soi tiêu hóa, xét nghiệm, giải phẫu bệnh và chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, CT, MSCT, MRI...) cho phép bác sĩ nhìn nhận mặt bệnh theo không gian ba chiều. Sự hỗ trợ đắc lực của các kỹ thuật mang đến cơ sở khoa học để bác sĩ kết luận chẩn đoán và điều trị chính xác trên từng bệnh nhân cụ thể”.

**Nâng tầm chăm sóc sức khỏe Việt: Toàn diện, chuyên sâu**

Sự ra đời của Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC minh chứng cho sự cam kết với khách hàng, người bệnh theo phương



● Hệ thống máy Olympus EVIS X1 CV1500 (Nhật Bản) phát hiện chính xác các bất thường, tổn thương.

châm “Dịch vụ tốt, Công nghệ cao” của hệ thống suốt gần 3 thập kỷ qua. Đây cũng là thành quả của sự nỗ lực không ngừng cải tiến quy trình bằng ứng dụng công nghệ y tế số, kỹ thuật chẩn đoán hiện đại bậc nhất để mang đến sự hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ.

Với những năng lực hiện có, Trung tâm cung cấp toàn diện các dịch vụ phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý đường tiêu hóa như:

● Bệnh lý của đường tiêu hóa, ống tiêu hóa: Thận quản, dạ dày, đại tràng, vùng hậu môn - trực tràng.

● Bệnh lý của tuyến tiêu hóa: Gan - mật, bệnh lý tuyến tụy.

“Song song thực hiện các dịch vụ thường quy thường quy như khám, điều trị, tầm soát sớm ung thư tiêu hóa... trên hệ thống máy nội soi hiện đại Olympus EVIS X1 CV1500, chúng tôi có thể phát hiện dễ dàng các tổn thương nghi ngờ ung thư, những tổn thương ung thư sớm.

Thực tế có hàng trăm ca bệnh đến khám do xuất hiện những tổn thương loạn sản độ cao, hoặc tổn thương ung thư sớm. Với tất cả những tổn thương này về nguyên tắc, ung thư có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu khối u được lấy ra hết khỏi cơ thể. Tại MEDLATEC đã áp dụng kỹ thuật ESD để điều trị sớm ung thư dạ dày, đại trực tràng (ung thư chi khu trú trên bề mặt niêm mạc, hoặc đến dưới niêm mạc) mà không cần phẫu thuật, nhưng loại bỏ hoàn toàn mô ung thư khỏi dạ dày, đại tràng đem lại sự an toàn, hiệu quả và mau chóng phục hồi cho người bệnh”, PGS Hồng cho biết thêm.

Ngoài ra, tại đây, người dân hoàn toàn an tâm với quy trình khám, phẫu thuật theo chuẩn của Bộ Y tế nên bảo đảm chính xác và an toàn, cùng quy trình khép kín, khoa học giúp khách hàng tiết kiệm tối đa công sức, thời gian do không phải chờ đợi.

Chia sẻ về tầm nhìn tương lai, Giám đốc Trung tâm bày tỏ: “Kỳ vọng trở thành cơ sở y tế tiêu hóa hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu hóa toàn diện, chuyên sâu, chất lượng cao với chi phí hợp lý. Theo đó, Trung tâm sẽ áp dụng đồng bộ giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiên phong công nghệ tiên tiến của thế giới...”

MEDLATEC mong rằng sự ra đời của Trung tâm Tiêu hóa sẽ cùng hệ thống Y tế cả nước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa của người dân Việt Nam và vì một cộng đồng khỏe mạnh. Với việc tiếp cận dễ dàng công nghệ hiện đại của

thế giới ngay trong nước, hy vọng người dân sẽ chủ động hơn trong khám sức khỏe định kỳ, từ đó an tâm kiểm soát, phòng ngừa và đẩy lùi mọi lo về “hung thủ” gây tử vong hàng đầu hiện nay.

Để được hỗ trợ tư vấn, hoặc đặt lịch khám, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56.

P.V

## THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - MHS: 81.1/2025/VCB-CNNĐ

1. Tổ chức Đấu giá TS: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN MINH (ĐẤU GIÁ - LIÊN MINH)  
- Trụ sở: Số 108 tổ 14D, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
- VPGD-Phòng Đấu giá: 106-A8 Đám Trầu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
2. Người có tài sản đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - Địa chỉ: Số 629 Trần Hưng Đạo - Phường Lạc Vượng - TP Nam Định - tỉnh Nam Định.  
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 08/05/2025 tại VPGD - PHÒNG ĐẤU GIÁ của Đấu giá - Liên Minh.  
4. Tên tài sản đấu giá: Bất động sản tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 490793; số vào sổ cấp GCN CH005730 UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2011, chuyển nhượng cho ông Phạm Ngọc Anh ngày 24/05/2013.  
5. Nơi có/để tài sản: tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 9; địa chỉ: xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội;  
6. Số lượng: 01 tài sản;  
7. Chất lượng tài sản: Theo hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng và hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá.  
8. Giá khởi điểm: 2.912.500.000 đồng.  
9. Tiền đặt trước: 580.000.000 đồng.  
10. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật liên hệ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở và VPGD - PHÒNG ĐẤU GIÁ của Công ty Đấu giá hợp danh Liên Minh từ 08 giờ 30 phút 11/04/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/05/2025.  
11. Thời hạn nộp phiếu trả giá: đến trước 16 giờ 30 phút ngày 05/05/2025 (Những Phiếu trả giá gửi thông qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh ... phải được gửi đến trước ngày 05/05/2025). Hotline: 0789.20.9951.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LIÊN MINH

## THÔNG BÁO

### TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số 274/2024/TLST-VDS ngày 04/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ vào các Điều 385, 388 của Bộ luật tố tụng dân sự.

### THÔNG BÁO

1. Anh Trần Hữu Nhựt tìm kiếm chị Nguyễn Bảo Vy, sinh năm 2003 và cháu Trần Thanh Khánh, sinh ngày 01/3/2022.

Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Ấp 5, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đã biệt tích từ tháng 06/2022 cho đến nay, không có tin tức gì.

2. Nếu chị Nguyễn Bảo Vy và cháu Trần Thanh Khánh biết được thông báo này hoặc người nào có tin tức, địa chỉ hiện tại của ông Nguyễn Thái Thành hãy liên hệ với anh Trần Hữu Nhựt, sinh năm 1995, địa chỉ: ấp 5, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. hoặc liên lạc với Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 6, Trại Hoài Đức, Tổ 3, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai).

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI



## VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN NGHĨA VÀ CỘNG SỰ THÔNG BÁO NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG



Văn phòng Luật sư Tín Nghĩa và Cộng sự thông báo nội dung hoạt động như sau:

Tên gọi đầy đủ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGHĨA TÍN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ trụ sở: Số 11 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 0979.537.525;

Email: tinnghia.vplsdkmil@gmail.com

Lĩnh vực hành nghề: Tư vấn pháp luật; Tham gia tố tụng; Đại diện theo ủy quyền; Trợ giúp pháp lý; Thực hiện các thủ tục pháp lý về nhà đất; Hoạt động dịch vụ pháp lý khác.

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Đồng Văn Nam.

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 16054/TP/LS/CCHN do Bộ Tư Pháp cấp ngày 13/11/2018;

Thẻ Luật số 14180/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 25/3/2019.

Giấy đăng ký hoạt động số: 63010036/TP/DKHD do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cấp ngày 17 tháng 7 năm 2023.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN NGHĨA VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Hoạt động từ ngày 25/10/2023.

Trưởng Văn phòng giao dịch: Ông Hồ Văn Việt.

## UBND XÃ XUÂN HUY, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ THÔNG BÁO

**Tim chủ sử dụng đất đối với các thửa đất phải thu hồi sau:**

Thửa số 252-1, tờ bản đồ số 27, diện tích 330 m<sup>2</sup>, đất trồng lúa;

Thửa số 351, tờ bản đồ số 27, diện tích 57 m<sup>2</sup>, đất trồng lúa;

Đề nghị chủ sử dụng đất hợp pháp của các thửa đất nêu trên liên hệ với UBND xã Xuân Huy hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để thực hiện các thủ tục thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này mà không tìm được chủ sử dụng đất hợp pháp, UBND xã Xuân Huy, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lâm Thao sẽ báo cáo UBND huyện Lâm Thao và các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

## THÔNG BÁO

Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết hồ sơ vụ án dân sự "Tranh chấp Ly hôn" giữa bà Trần Thu Bích, sinh năm 1988 và ông Hàng Lê Tiến Vinh, sinh năm 1979; Địa chỉ: A7-01 Chung cư Tân Mỹ, đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu ông Hàng Lê Tiến Vinh liên hệ với Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp như sau:

Triệu tập ông Hàng Lê Tiến Vinh đến Tòa án nhân dân Quận 7 vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/4/2025 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Triệu tập ông Hàng Lê Tiến Vinh đến Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/5/2025 và 14 giờ 00 phút ngày 17/6/2025 để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, TP.HCM**

## THÔNG BÁO

Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đang thụ lý, giải quyết tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa nguyên đơn Võ Thị Loan, Ngô Minh Trung Hưng với bị đơn Cao Thị Nhung. Yêu cầu bà Cao Thị Tuyết Nga, sinh năm 1963, ông Thái Hồng Phi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Địa chỉ: Khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ liên hệ ngay đến Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (Số 14 đường Lưu Hữu Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2025; lần 2 vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/5/2025. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/6/2025; lần 2 vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/6/2025. Trường hợp có đương sự vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phiên tòa được dời lại vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/7/2025".

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

## QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 91; khoản 2, khoản 3 Điều 92; khoản 1 Điều 147; Điều 238; Điều 266; Điều 271 và khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Áp dụng Điều 357; Điều 463; Điều 466; Điều 468; Điều 470 Bộ luật Dân sự;

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Thành Tâm về việc "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" đối với bị đơn bà Hoàng Thị Việt Hà.

Buộc bà Hoàng Thị Việt Hà có nghĩa vụ thanh toán cho ông Nguyễn Thành Tâm số tiền 225.109.589đ (hai trăm hai mươi lăm triệu một trăm lẻ chín ngàn năm trăm tám mươi chín đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số nợ gốc chậm thanh toán theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng: Nguyên đơn chịu 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) tiền chi phí đăng phương tiện thông tin đại chúng. Nguyên đơn đã nộp xong.

3. Về án phí:

- Bà Hoàng Thị Việt Hà phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 11.255.479đ (Mười một triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm bảy mươi chín đồng). Hoàn trả cho ông Nguyễn Thành Tâm số tiền 5.083.000đ (năm triệu không trăm tám mươi ba ngàn đồng) tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0002702 ngày 07/3/2024 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị đối với bản án: Nguyên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền kháng nghị bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI**

## THÔNG BÁO

**V/v thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – Trạm biến áp 500kV Long Thành qua các xã: Phú Hội, Long Tân, Phước An, Phước Thiện, Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch**

Căn cứ khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai 2024;

Thực hiện Thông báo thu hồi đất ngày 07/01/2025 của UBND huyện Nhơn Trạch;

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã: Phú Hội, Long Tân, Phước An, Phước Thiện, Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh và thị trấn Hiệp Phước cùng các ban ngành tổ chức công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và gửi Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân có đất bị thu hồi đồng thời niêm yết Thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên bảng thông tin tại UBND xã: Phú Hội, Long Tân, Phước An, Phước Thiện, Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh và thị trấn Hiệp Phước và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Hiện nay còn lại các thửa đất dưới đây chưa tìm được thông tin chủ sử dụng cũng như hộ gia đình, cá nhân không đến dự họp công bố và không đến phối hợp để kiểm đếm hiện trạng theo thư mời của Trung tâm Phát triển quỹ đất gồm:

STT	Tên Chủ sử dụng	Địa chỉ	Số tờ	Số thửa
<b>V</b>				
<b>Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch</b>				
31	Lý Nam Phát	98 Trần Nãi, KP2, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TPHCM	68	441
32	Chưa xác định chủ sử dụng		70	280
33	Võ Khắc Trường Thi	18 Võ Trường Toàn, phường 02, quận Bình Thạnh, TPHCM	67	126
34	Võ Khắc Thường	62/3 Phan Tây Hồ, phường 07, quận Phú Nhuận, TPHCM	67	1, 127, 128, 131, 134
35	Tiết Thực Trân	ấp Long Hiệp xã Long Tân, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai	67	135
36	Võ Khắc Huy	VI 252 đường 26-3, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	67	171, 172
37		127 đường Lê Hoàng Thái, P17, Q.Gò Vấp, TPHCM	67	254
38	Huỳnh Văn Đô Nguyễn Thị Cẩm Vân	422/28 khu phố 2, Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	67	258, 267
39	Phan Hoàng Hiếu	290 Lê Hồng Phong, phường 04, quận 5, TP. Hồ Chí Minh	68	183
40	Huỳnh Thanh Lâm	42 đường 13, tổ 92, ấp 2 xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh	68	187, 188
41	Phan Hoàng Hiếu	601/20/21B Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, TPHCM	68	229
42	Phạm Quốc Hợp	ấp Phước Lý, xã Đại Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai	68	367
43	Nguyễn Văn Hiếu	thôn Cộng Hoà, xã Thái Hòa, H. Ba Vì, thành phố Hà Nội	68	378
44	Trần Thanh Trung	163F Trần Nãi, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM	70	3
<b>VI</b>				
<b>Xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch</b>				
1	Chưa xác định chủ sử dụng		1	60
2	Quách Trần Mỹ Nguyễn	83/3, khu phố 3, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	1	63, 64, 66, 201, 236
3	Nguyễn Thy Bình	20-22 đường 5A, cư xá Bình Thới, phường 08, quận 11, TP.HCM	1	65
4	Nguyễn Như Hào	ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	67, 68
5	Diệp Văn Phương	ấp Bến Sắn, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	110
6	Ông Diệp Văn Trung	ấp Bến Sắn, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	111
7	Chưa xác định chủ sử dụng		1	124
8	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	125, 126, 155, 156
9	Diệp Văn Trung	ấp Bến Sắn, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	154
10	Nguyễn Hồng Bảo	ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	164, 165
11	Đặng Văn Luận và Nguyễn Thị Phênh	ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	184, 185, 191
12	Ông Đặng Văn Luận	ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	190
13	Chưa xác định chủ sử dụng		1	192
14	Ông Dương Hữu Lộc	ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	1	193
15	Hoàng Đình Mạnh	M11.07 (tầng 11, block M), chung cư Carillon, số 1, Trần Văn Danh, P13, quận Tân Bình, TPHCM	1	194
16	Ông Đặng Văn Luận	ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	195
17	Chưa xác định chủ sử dụng		1	202
18	Nguyễn Văn Âm	ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	1	239
19	Nguyễn Thị Nhựt	ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	2	1, 2, 3
20	Trương Thị Nhỏ	ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	6	155, 156
21	Công ty điện lực Đồng Nai	Số 1, QL1A, Tân Hiệp, Biên Hòa Đồng Nai	6	184, 158
22	Nguyễn Minh Nhi	ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang	6	159
23	Nguyễn Thị Phi Yến	ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai	6	160, 161, 189
24	Chưa xác định chủ sử dụng		6	162
25	Chưa xác định chủ sử dụng		6	166
26	Phạm Thị Kim Loan	ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	36	55
27	Lâm Cẩm Hồng	Khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	36	332
28	Bùi Thị Kim Phương và Bùi Thị Kim Dung	ấp Bến Sắn, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	36	333

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch xin thông báo nội dung trên để các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – Trạm biến áp 500kV Long Thành được biết, đến liên hệ tại UBND xã Phú Hội, Long Tân, Phước An, Phước Thiện, Vĩnh Thanh, xã Phước Khánh và thị trấn Hiệp Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường đối với các thửa đất nêu trên. Nếu hộ dân không đến liên hệ thì Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch sẽ phối hợp cùng các ban ngành tiến hành lập hồ sơ bồi thường, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo diện vắng chủ.

**TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI**







PETROLIMEX

# THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN GÓP CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX LÀO

(Căn cứ Nghị quyết số 038/PLX-NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào)

1. Doanh nghiệp sở hữu vốn chuyển nhượng	: - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) - Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 024.3851 2603
2. Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu chuyển nhượng	: - Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào (PLL) - Địa chỉ: 13 North Rd., Sykhaythong Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR - Điện thoại: (085621) 514026
3. Ngành nghề kinh doanh chính	: Bán buôn chất cứng, chất lỏng, xăng dầu và sản phẩm liên quan.
4. Vốn điều lệ	: 1.890.000 USD (Một triệu, tám trăm chín mươi nghìn đô la Mỹ)
5. Tổng giá trị phần vốn góp của PLX tại PLL	: 1.890.000 USD tương ứng 100% vốn điều lệ của PLL.
6. Điều kiện tham gia đấu giá	: Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào do Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt ban hành.
7. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản	: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
8. Phần vốn góp chào bán	: - Tên phần vốn góp chào bán: Toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào - Giá trị phần vốn góp chào bán và tỷ lệ trong vốn điều lệ: 1.890.000 USD, tương đương 100% vốn điều lệ của PLL - Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo lô - Giá khởi điểm đấu giá: 68.162.068.617 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm mười bảy đồng). - Tiền đặt trước: 6.816.206.862 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm mười sáu triệu, hai trăm linh sáu nghìn, tám trăm sáu mươi hai đồng)
9. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá	: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia đấu giá (thành phần hồ sơ quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá) và tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau: - Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Các ngày làm việc từ 08h00' ngày 11/04/2025 đến 17h00' ngày 05/05/2025. - Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: <a href="https://lacvietauction.vn/">https://lacvietauction.vn/</a> - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08h00' ngày 11/04/2025 đến 17h00' ngày 05/05/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.
10. Hình thức đấu giá	: Đấu giá trực tuyến
11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá	: - Thời gian: từ 09h10' đến 10h50' ngày 08/05/2025 - Địa điểm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - <a href="https://lacvietauction.vn/">https://lacvietauction.vn/</a>
12. Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp	: Từ ngày 12/05/2025 đến ngày 18/05/2025.
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt trước	: Ngày 13/05/2025.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua phần vốn góp có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế cuộc đấu giá phần vốn góp trên website: <https://www.petrolimex.com.vn/>; <https://lacvietauction.vn/>; <https://www.cts.vn/>

## THÔNG BÁO

Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa thông báo cho ông Lê Đình Sang, sinh năm 1966 địa chỉ 22/3/6 khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được biết:

Ngày 12/8/2021, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 1606/2021/TLST-HNGĐ về việc "Tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn" do nguyên đơn là ông Lê Quốc Anh khởi kiện. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cụ thể: Nguyễn đơn yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của ông Lê Quốc Anh và bà Ngô Ngọc Trinh là giá trị căn nhà cấp 4 có diện tích 45,4m<sup>2</sup> thuộc thửa đất số 94, tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với giá trị tạm tính là 100.000.000đ. Ông Lê Quốc Anh yêu cầu được nhận 1/2 giá trị tài sản là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê Quốc Mỹ có yêu cầu độc lập: Ông Mỹ yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Lê Quốc Anh và bà Ngô Ngọc Trinh phải trả lại cho ông Lê Quốc Mỹ diện tích đất 45,4m<sup>2</sup> thuộc thửa đất số 94, tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tòa án triệu tập ông Lê Đình Sang có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2025 để có ý kiến và cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của ông Lê Quốc Anh và yêu cầu độc lập của ông Lê Quốc Mỹ;

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/5/2025 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải;

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2025. Trường hợp ông Lê Đình Sang vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nếu ông Lê Đình Sang vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA,  
TỈNH ĐỒNG NAI

## THÔNG BÁO

Căn cứ Bản án số 304/2024/HS-PT ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bản án hình số 307/2023/HS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2023 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 906/2024/TB-TA ngày 31/10/2024 cùng của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nội dung:

- Giao Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bán theo quy định pháp luật đối với các hàng hóa, đồ vật thu tại các kho tại các công ty của ông Trịnh Tiến Dũng (theo phụ lục 02 kèm bản án), số tiền thu được sẽ được chuyển về tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ công an (cục C03) để đảm bảo cho việc xử lý khi bắt được Trịnh Tiến Dũng.

- Quyết định thi hành án số 1175/QĐ-CTHADS ngày 05/12/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 416/QĐ-CTHADS ngày 02/4/2025 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 2270/TB-CTHADS ngày 03/4/2025 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu ông Trịnh Tiến Dũng không đến cơ quan thi hành án để giải quyết việc thi hành bản án và có ý kiến về việc kê biên, xử lý tài sản thu giữ của ông Trịnh Tiến Dũng theo phụ lục 02 kèm bản án. Hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (CSKT P10) đang giữ tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Kho bạc Nhà nước khu vực II) theo biên bản giao nhận tài sản số 07/2021/BBGN-CQCSĐT.CSĐT P10 ngày 16/11/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (CSKT P10) và Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Kho bạc Nhà nước khu vực II) thì Cục THADS Thành phố sẽ tiến hành kê biên, xử lý thu giữ của ông Trịnh Tiến Dũng vào lúc 09 giờ ngày 25/4/2025, để thi hành án.

CỤC THADS TP HỒ CHÍ MINH

## THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN

Thông báo cho các ông bà: Ông Phùng Văn Trường (Phung, Truong Van), cư trú tại: Số 314 N Mathilta St PGH PA 1522 USA; Bà Phùng Thị Thủy Mai (Phung Thi Thuý Mai), địa chỉ: 10 Hodin - Sydney (9/47 Cumberland, Str - Cabramatta - 2166 - NSW); Ông Phùng Chí Thanh, cư trú tại: Xtuttgaiter Str 11.12059 Berlin - Germany; Bà Phùng Thị Thủy Nga, cư trú tại: 333 Fairlane Dr Traverre City MI 49684. Những người thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Phùng Thị Thiên, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang cư trú trên diện tích đất tranh chấp.

Thị hành Quyết định giám đốc thẩm số 28/2023/DS-GĐT ngày 20/7/2023 của TANDTC; Bản án số 1394/2019/DS-ST ngày 15/10/2019 của TANDTPHCM; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3974/QĐ-CTHADS ngày 31/8/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM.

Ngày 06/3/2025, Cục trưởng Cục THADS TPHCM đã ban hành Quyết định thay đổi chấp hành viên số 745/QĐ-CTHADS về việc CHV Lê Thị Hương tiếp tục tổ chức thi hành vụ việc thay CHV Hoàng Thị Thanh Huyền kể từ ngày 06/3/2025.

Ngày 10/3/2025, Cục THADS TPHCM đã ban hành các Quyết định cưỡng chế số 334/QĐ-CTHADS, số 335/QĐ-CTHADS và Thông báo số 1506/TB-THADS cho những người thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Phùng Thị Thiên, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang cư trú trên diện tích đất tranh chấp:

"...Yêu cầu các ông bà thực hiện việc tháo dỡ vào ngày 01/10/2025. Trường hợp các ông bà không thực hiện việc tháo dỡ thì Chấp hành viên sẽ quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để các ông bà thực hiện nghĩa vụ.

Sau khi thực hiện việc ban hành quyết định xử phạt tiền và hết thời hạn ấn định 05 ngày làm việc nếu các ông bà vẫn không thực hiện công việc nêu trên, Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện cưỡng chế thi hành án:

- Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 334/QĐ-CTHADS ngày 10/03/2025 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh:
  - Tháo dỡ nhà và công trình kiến trúc theo các vị trí (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) nằm trên diện tích 1.257,1m<sup>2</sup> thuộc một phần thửa 376, 378, 379 tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ hiện trạng vị trí số Hợp đồng 112535-1/ĐĐĐB-VPTT ngày 18/11/2011 của Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh).
  - Tháo dỡ nhà và công trình kiến trúc theo các vị trí (1), (2) nằm trên diện tích 968,9m<sup>2</sup> thuộc một phần thửa 375, 376 tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ hiện trạng vị trí số Hợp đồng 112535-2/ĐĐĐB-VPTT ngày 18/11/2011 của Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh).
- Quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số 335/QĐ-CTHADS ngày 10/03/2025 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh:
  - Giao trả phần diện tích đất 1.257,1m<sup>2</sup> là Khu 1 trên diện tích đất 1.348,5m<sup>2</sup> thuộc một phần thửa 376, 378, 379 tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ hiện trạng vị trí số Hợp đồng 112535-2/ĐĐĐB-VPTT ngày 18/11/2011 của Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho ông Phùng Văn Trường.
  - Giao trả toàn bộ diện tích 968,9m<sup>2</sup> thuộc một phần thửa 375, 376 tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản đồ hiện trạng vị trí số Hợp đồng 112535-1/ĐĐĐB-VPTT ngày 18/11/2011 của Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho ông Phùng Văn Trường.

Thời gian cưỡng chế: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2025 (Thứ Năm). Địa điểm cưỡng chế: Số 52 đường số 03, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự trữ chi phí cưỡng chế: 355.000.000 đồng. Bên phải thi hành án phải chịu. Mọi khoản chi sẽ được quyết toán theo thực chi, trên cơ sở chứng từ hợp lệ..."

Cục THADS TPHCM thông báo để ông bà có tên nêu trên thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng nội dung các văn bản nêu trên.

CỤC THADS TP HỒ CHÍ MINH

## THÔNG BÁO

Về việc khai nhận thừa kế

Căn cứ Bản án số 1000/2023/HNGĐ-PT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 398/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 11 năm 2023 và Quyết định thi hành án chủ động số 722/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10, TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Trích lục Khai tử số 107/TLKT-BS ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10, TP. Hồ Chí Minh thông báo cho: các đồng thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hồng Hải, sinh ngày: 28/8/1961, Căn cước công dân số: 079061005849 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/02/2022, chết ngày: 24/01/2025, địa chỉ: Số 475/2C Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh biết:

Theo nội dung Quyết định thi hành án chủ động số 722/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 01 năm 2024: ông Nguyễn Hữu Hồng Hải còn phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 84.500.000 đồng, được nhận lại 300.000 đồng đã nộp theo biên lai số 18826 ngày 12/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10.

Theo Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 398/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 11 năm 2023: Ông Nguyễn Hữu Hồng Hải và bà Trần Thị Thủy Dương mỗi người được chia số hữu ½ giá trị nhà đất tại địa chỉ 475/2C đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh là 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng). Chia hiện vật cho bà Trần Thị Thủy Dương được sở hữu nhà đất tại địa chỉ 475/2C đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Thủy Dương phải hoàn trả cho ông Nguyễn Hữu Hồng Hải ½ giá trị nhà đất tại địa chỉ 475/2C đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh là 5.000.000.000đ (năm tỷ đồng) ngay khi án có hiệu lực pháp luật...

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ông Nguyễn Hữu Hồng Hải đối với khoản tiền mà bà Trần Thị Thủy Dương phải hoàn trả cho ông Nguyễn Hữu Hồng Hải cho đến khi thi hành xong bà Trần Thị Thủy Dương còn phải chi trả khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Hiện ông Nguyễn Hữu Hồng Hải đã chết, Cơ quan Thi hành án chưa xác định được người thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hồng Hải.

Căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), điểm b, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 thông báo cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hồng Hải, sinh ngày: 28/8/1961, Căn cước công dân số: 079061005849 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/02/2022, chết ngày: 24/01/2025, địa chỉ: Số 475/2C Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh nội dung sau:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Thông báo này được thông báo và niêm yết hợp lệ phải liên hệ và thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của ông Nguyễn Hữu Hồng Hải để lập, hết thời hạn này mà không có người khai nhận thừa kế thì Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 thông báo cho các đồng thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hồng Hải được biết để thực hiện.

Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10; Số 23 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 3.863.5110.

CHI CỤC THADS QUẬN 10, TP HCM

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liến kế 3, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Công trình xây dựng và máy móc thiết bị của Nhà máy tuyến, luyện kim mô đồng vùng Vạn Chài - Suối Chát xã Gia Phú, xã Tường Thương, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Bắc (Chi tiết tài sản có mô tả kèm theo hồ sơ đấu giá tài sản).

- Tổng giá khởi điểm: 100.873.800.000 đồng.

Mức giá trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng. Người trúng đấu giá tự chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí công chứng... có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và chi phí pháp đố, vận chuyển (nếu có) đối với công trình xây dựng trên đất.

- Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá: 50.000.000 đồng.

- Người có tài sản đấu giá: Quân tá viên Trần Văn Thi; Địa chỉ: P.213, Đơn Nguyên 2, Chung cư F4, ngõ 112 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 11/4/2025 đến 17h00' ngày 06/5/2025 (Thứ tư bẩy, chủ nhật và ngày lễ) tại:  
+ Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liến kế 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.  
+ UBND xã Gia Phú, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Liên hệ Mr. Thiện: 0984.914.216.  
- Xem tài sản: Từ 08h00' - 17h00' các ngày 21/4/2025; 22/4/2025 và ngày 23/4/2025 tại: Nhà máy tuyến, luyện kim mô đồng vùng Vạn Chài - Suối Chát xã Gia Phú, xã Tường Thương, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp vào tài khoản của Công ty từ 08h00' ngày 11/4/2025 đến 17h00' ngày 06/5/2025, theo thông tin số tài khoản sau:  
Tài khoản số: 115644399999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, PGD Đại Kim.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh VNA

Tính đến thời điểm 17h00' ngày 06/5/2025, tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty. Trường hợp tiền đặt trước của khách hàng báo có về tài khoản của Công ty sau thời hạn trên, khách hàng được coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:  
+ Thời gian: Vào hồi 09h00' ngày 09/5/2025.  
+ Địa điểm: Hội trường UBND xã Gia Phú, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA



# Hải Dương: Tổ chức nhiều hoạt động quảng bá quả vải thiều năm 2025

**Năm 2025, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá quả vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương nhằm mở rộng giao thương, phát triển ra thị trường quốc tế; góp phần phát triển thương mại, dịch vụ.**



● Huyện Thanh Hà tổ chức nhiều hoạt động quảng bá quả vải thiều. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch của UBND huyện Thanh Hà, trong mùa vải thiều năm nay, địa phương sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện, hoạt động. Cụ thể, vào đầu tháng 5, huyện Thanh Hà sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vải thiều và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Cuối tháng 5, đầu tháng 6, huyện phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ mở vườn vải thiều Thanh Hà xuất khẩu và Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2025.

Cũng trong tháng 5 - 6, huyện Thanh Hà sẽ tổ chức các đoàn tham gia xúc tiến thương mại sản phẩm quả vải thiều và các sản phẩm OCOP tiêu biểu tại TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Địa phương cũng sẽ phối hợp với Ban Tổ

chức sự kiện xúc tiến thương mại của các thành phố lớn tổ chức Tuần lễ vải thiều Thanh Hà.

Đồng thời, địa phương sẽ tổ chức các cuộc họp báo tuyên truyền, quảng bá du lịch và tổ chức một số tour du lịch tham quan các di tích trên địa bàn như chùa Minh Khánh, chùa Bạch Hào, tham quan địa điểm cây vải Tô, mùa rổi nước xã Thanh Hải... và các tiểu vùng du lịch kết nối du lịch sinh thái Đồng Mân, Sông Hương.

Chuỗi sự kiện, hoạt động được tổ chức nhằm phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà, nhãn hiệu tập thể ôi Thanh Hà, bưởi Thanh Hồng và các sản phẩm OCOP tiêu biểu kết hợp tuyên truyền, quảng bá du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Thanh Hà.

Đây cũng là dịp để địa phương đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa các di tích lịch sử, văn hóa tinh thần của quê hương, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng và tham quan các di tích lịch sử, văn hóa miệt vườn tại vùng đất Thanh Hà - Hải Dương.

Hiện huyện Thanh Hà (Hải Dương) có gần 3.300ha vải thiều. Năm nay, các trà vải ra hoa đạt hơn 90% và bắt đầu đậu quả. Để nâng cao giá trị cho quả vải, huyện chỉ đạo các xã quản lý tốt các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp theo quy định của nước nhập khẩu; đồng thời tuyên truyền nông dân áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất... **HOÀNG GIANG**

## HAI CƠ SỞ HÀNH NGHỀ HÚT MỠ BỤNG TRÁI PHÉP TẠI TP HCM: Sở Y tế sẽ chuyển hồ sơ đến Công an TP

Ngày 10/4, Sở Y tế TP HCM thông tin, qua kiểm tra đột xuất, Thanh tra Sở nhận thấy 2 cơ sở không thuộc cơ sở khám, chữa bệnh do Sở Y tế cấp phép hoạt động mang tên "Thẩm mỹ viện Athena" (quận 1) và "Bvien Mỹ" (quận 3) có dấu hiệu hành nghề khám, chữa bệnh thẩm mỹ không phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho khách hàng.

Thẩm mỹ viện Athena ở địa chỉ số 12 - 14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 và Bvien Mỹ tại địa chỉ số 49B Cao Thắng, phường 3, quận 3. Cả 2 cơ sở này đều có hành vi đối phó và không hợp tác với đoàn kiểm tra. Sở Y tế chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP để điều tra, xử lý nghiêm.

Sở Y tế cho biết, điểm chung của 2 cơ sở này là đều sử dụng các trang mạng xã hội tải hình ảnh người mặc đồng phục y tế, cùng với nhiều học hàm, học vị, chức danh nhằm dẫn dắt, lôi kéo người dân thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Thanh tra Sở đã mời để làm rõ các hành vi sai phạm nhưng cả 2 cơ sở đều không hợp tác cung cấp thông tin. Sở Y tế sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP để tiếp tục điều tra, xác minh dấu hiệu đối phó, cố tình trốn tránh cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện phẫu thuật không phép, không giấy phép hành nghề đối với các tổ chức, cá nhân nêu trên.

Sở Y tế kêu gọi người dân cần nhắc kỹ trước những thông tin quảng cáo "hút mỡ, giảm béo" trên các trang mạng xã hội khi chưa kiểm chứng rõ tính pháp lý trong hoạt động của cơ sở. Người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

**NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

### VỤ ÁN "MƯỢN TIỀN HAY NHẬN TIỀN GIÚP":

## Quan điểm trái chiều giữa tòa địa phương và TAND cấp cao

Bị đơn trong vụ án "Tranh chấp đòi lại tài sản" tại Cần Thơ vừa có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm với bản án sơ và phúc thẩm vì cho rằng có vi phạm thủ tục tố tụng, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, chưa đánh giá toàn diện chứng cứ.

Theo hồ sơ, ngày 30/1/2018, ông Nguyễn Thanh Vinh (SN 1989, ngụ phường Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ) có đơn khởi kiện ông Trương Đình Thảo (SN 1969).

Theo nguyên đơn, từ 22/9/2015 - 27/11/2017, ông 25 lần chuyển vào tài khoản bị đơn tổng số 4,89 tỷ đồng. Nguyên đơn cho rằng đây là tiền bị đơn vay để làm ăn, nhưng không đưa ra được hợp đồng vay mượn, chứng cứ vay mượn. Nội dung 25 lần chuyển khoản không thể hiện tiền vay mượn, chỉ ghi "nạp tiền vào tài khoản". Nguyên đơn cho rằng "vì tình nghĩa nên cho vay không lãi, không thỏa thuận thời hạn".

Bị đơn không đồng ý, có đơn phản tố, cho rằng không nợ nguyên đơn. Việc ông Vinh chuyển tiền là do trước đây bị đơn có nhận chuyển nhượng đất tại dự án khu tái định cư Phú An (quận Cái Răng) và nhờ Cty do ông Vinh làm giám đốc đứng tên giúp. Số tiền mà ông Vinh khởi kiện là tiền bán sản phẩm của ông Thảo tại dự án Phú An. Ông Vinh chuyển khoản theo đúng thỏa thuận đứng tên giúp.

Xử sơ thẩm lần một, ngày 5/10/2018, Tòa

quận Cái Răng cho rằng trình bày của ông Thảo là không có cơ sở, nhận định "ông Vinh chuyển tiền vào tài khoản ông Thảo nên HĐXX nghĩ nên buộc ông Thảo có trách nhiệm trả lại số tiền này...".

Tòa Cái Răng cũng cho rằng quan hệ giữa hai bên không phải quan hệ vay mượn vì nguyên đơn không có tài liệu chứng cứ, chứng minh bị đơn vay tiền. Nhưng Tòa Cái Răng vẫn buộc ông Thảo trả 4,89 tỷ cho ông Vinh.

Xử phúc thẩm, ngày 26/4/2019, Tòa Cần Thơ cho rằng bị đơn không chứng minh được số tiền trên là do nguyên đơn bán tài sản tại dự án Phú An nên số tiền nhận được là tiền vay. "Có vay thì có trả, chiếm dụng không trả thì còn phải chịu lãi mới phù hợp với pháp luật và đạo lý", bản án phúc thẩm nhận định và buộc ông Thảo trả lại tiền gốc, cùng 381 triệu tiền lãi.

Ngày 17/3/2021, TAND cấp cao tại TP HCM có Quyết định giám đốc thẩm 79/2021/DS-GĐT hủy 2 bản án của Tòa Cái

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định giám đốc thẩm  
Số: 79/2021/DS-GĐT  
Ngày: 17/3/2021  
Vụ Tranh chấp đất đai tại sân

**NHÂN DANH**  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ỦY BAN THẨM PHÁN  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:  
Thẩm phán - Chủ tọa: Ông Nguyễn Hữu Ba  
Các thẩm phán: Ông Phạm Hồng Phong  
Ông Tô Chính Trung

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ly - Thẩm tra viên của Tòa án  
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự và "Tranh chấp đòi lại tài sản" giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh Vinh, sinh năm 1989.  
Địa chỉ: số 22B5 KDC Hưng Phú 1, khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1990 (Văn bản ủy quyền ngày 30/01/2018).  
Địa chỉ: 202 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

2. Bị đơn: Ông Trương Đình Thảo, sinh năm 1969.  
Địa chỉ: số 27-28 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thới, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**  
Nguyên đơn ông Nguyễn Thanh Vinh, do người đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Hạnh trình bày: Do có mối quan hệ quen biết, ông Nguyễn Thanh Vinh có cho ông Trương Đình Thảo vay tiền để làm ăn. Tính đến hết tháng 11/2015, ông Vinh đã chuyển vào tài khoản của ông Thảo tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ tổng số tiền là 1.600.000.000đồng, cụ thể: Ngày 22/9/2015 chuyển 300.000.000đồng; Ngày 01/10/2015 chuyển 300.000.000đồng; Ngày 28/10/2015 chuyển 200.000.000đồng; Ngày 25/8/2015

● Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM. (Ảnh: Đình Thương)

Răng và Tòa Cần Thơ vì quá trình xét xử chưa đánh giá đầy đủ tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ án, chưa có cơ sở vững chắc để buộc bị đơn trả lại tiền.

Theo TAND cấp cao, đại diện Cty chuyển nhượng đất xác nhận: "Người trực tiếp đến Cty thỏa thuận từ giai đoạn đầu đến khi ký kết

*LS Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn LS TP HCM) cho rằng, trong vụ kiện này, Tòa Cái Răng và Cần Thơ còn có dấu hiệu tính lái sai. Theo khoản 2 Điều 468 BLDS, việc tính lãi 10%/năm phải đủ các dữ kiện "các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất". "Việc căn cứ Điều 468 BLDS để tính lãi 10%/năm là không đúng quy định. Đây là vụ án "đòi lại tài sản" chứ không phải tranh chấp hợp đồng vay tiền", LS Tuấn nói.*

**Pháp luật VIET NAM**

- Tổng Biên tập: **TS VŨ HOÀI NAM**
- Phó Tổng Biên tập: **HÀ ANH BÌNH, TRẦN NGỌC HÀ, VŨ HỒNG THŨY**
- TÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. \*ĐT: (024) 37245180 \* Fax: (024) 37245178 \* Email: baoplvn2014@gmail.com.
- GPXB số 180/GP-BTTTT ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
- Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
- In tại Cty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.
- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ): 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh. \*ĐT: 0903941211 \* Email: phuongethaoha@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc): 581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. \*ĐT: 0914433388 \* Email: dieuphamplvn@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng): 10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. \*ĐT: 0973465555 \* Email: vanphongplvn@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung): Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. \*ĐT: 0903029099 \* Email: quangtam07@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên): 92 Hoàng Văn Thu, Pleiku, Gia Lai. \*ĐT: 0914876019 \* Email: longbc07@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long): 109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. \*ĐT: 0913601551 \* Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo:  
**Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152**

**MÃ ĐẶT BÁO: B51**

**Giá: 7.300Đ (BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)**